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ผูม้าประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ นายเฉลิมวุฒิ     สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑  อนันต์ ทวีสุภรพัฒนา            

๒ นายสิทธิชัย        มีศร ี    รองประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ เฉลิมวุฒิ   สอนเพ็ชร์  

๓ นายอนันต์         ทวีสุภรพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑ อนันต์  ทวีสุภรพัฒนา  

๔ นายประเทพ     ทองศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑ ประเทพ     ทองศิริ  

๕ นายวิมล          สื่อมโนธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑ วิมล      สื่อมโนธรรม  

๖ นายบัญชา        คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑ บัญชา      คงศิร ิ  

๗ นายทวีศักดิ์       ชูหน ู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๑ ทวีศักดิ์     ชูหนู  

8 นายบรรยงค ์     บุญอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ บรรยงค์    บุญอินทร์  

9 นายกมล           บุญเนือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ กมล        บุญเนือง  

10 นายสิทธี           สิทธิเชนทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ สิทธี       สิทธิเชนทร ์  

11 นางวารุณี          แก้วจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบเขต ๒ วารุณี      แก้วจันทร์  

12 นางสาวกาญจนา  เพชรขน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ กาญจนา  เพชรขน  
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

13 นายสมหมาย       หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ สมหมาย    หนูศรีแก้ว  

14 นายอำนวย         ศรชนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ อำนวย         ศรชนะ  

15 นายไพโรจน์        เหรียญวิทยากุล รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ ไพโรจน์ เหรียญวิทยากลุ  

16 นายสมพงศ์         ทองศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรตีำบลคลองปราบ สมพงศ์       ทองศิริ  

17 นางรัชนี             อำนวย ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ รัชนี           อำนวย  

18 นายธนภัทร        ตรีทัศน์  ปลัดเทศบาลตำบลคลองปราบ              - ไปประชุม 

19 นายวุฒิชัย          แผ่นศิลา หัวหน้าสำนักปลัดฯ              - ไปราชการ 

20 นางสาวภูริตา     กลัดทอง ผู้อำนวยการกองคลัง ภูริตา         กลัดทอง  

21 นางสาวเลิศลักษณ์     สมแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลิศลักษณ์    สมแก้ว  

     

     



 ๒ 
 

เม่ือถึงเวลา 10.00 น. นางสาวกาญจนา  เพชรขน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ  ได้ให้
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และ  เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ 

นางสาวกาญจนา เพชรขน  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ  
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ  เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล 

และคณะผู้บริหารทุกท่าน ขณะนี้ เวลา 10.00 น. วันนี้ เป็นการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 บัดนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครบ
องค์ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมการประชุมจำนวน......12.......ท่าน เชิญ
ท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป 
 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ตามท่ีประชุม
สภาเทศบาลตำบลคลองปราบได้เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที ่ 2 
ประจำปี พ.ศ.2565 กำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน  วันที่ 1 - 30 เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2565 ซ่ึงสภาเทศบาลตำบลคลองปราบได้กำหนดประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 
2565 มีระเบียบวาระประชุมทั้งหมด 6 วาระ กระผมขอดำเนินการประชุมสภา
ตามระเบียบวาระครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑          เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 แจ้งการขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์
พ้ืนที่ป่ าไม้  โดยบริษัท  โทรคมนาคมแห่ งชาติ  จำกัด (มหาชน) ได้รับโอน
สายสัญญาณสื่อสารที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ตั้งอยู่  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แจ้งว่า บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดูแลการ
สื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้การ
กำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้รับโอนสายสัญญาณ
สื่อสารที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ตั้งอยู่โดยไม่มีหลักฐานการอนุญาต ประกอบกับตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้เห็นชอบให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่เข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้พิจารณา
ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้หน่วยงานดำเนินการขอเข้าทำ
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ซึ่ง
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากกการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ต้องมี
หลักฐานการให้ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ซึ่งบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จำกัด (มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเรื่องเข้า
สภาท้องถิ่น เพ่ือมีมติเห็นชอบให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)ได้
ดำเนินการเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ เพ่ือนำหลักฐานมาประกอบในการยื่นคำขอ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป้าไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นำเสนอสภาท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎกระทรวงหรือระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง  แจ้งมาเพ่ือทราบครับ 



 ๓ 
 1.2 ประมวลจริยธรรมผู้บรหิารท้องถิน่ และประมวลจรยิธรรมสมาชิก
สภาท้องถิ่น ได้แนบเอกสารมาให้สมาชิกแล้วครับ  ครับขอเชิญท่านบรรยงค์ ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
  กราบเรียนท่านประธานสภาครับ ผมนายบรรยงค์ บุญอินทร์ สมาชิกสภา
เขตท่ี 2 ครับ ผมอยากทราบว่าการแจ้งขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์พ้ืนที่ปา่ไมโ้ดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ผมอยากทราบว่าทำที่ไหน
ครับ ตั้งอยู่ตรงไหน หมู่ใดครับ  และท่ีท่านประธานอ่านว่าขอให้มีการลงมติ ลงมติ
เห็นชอบ 

นายเฉลิมวุฒิ สอนเพ็ชร์   ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
   ครับตอนนี้เขาแจ้งเพ่ือทราบก่อนครับ ยังไม่มี เอกสารอะไรที่ต้องขอมติ
อะไรครับ คือขอแจ้งไว้ก่อนครับ  ครับขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ครับที่แจ้งเรื่องบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ หลักฐานอยู่ที่เจ้าหน้าที่ครับ ผม
อธิบายอย่างนี้นะครับ คือเรื่องคมนาคมก็ส่วนหนึ่ง แต่เรื่องต่อไปอนาคตข้างหน้า
ถ้าเทศบาลท้องถิ่นต้องใช้ในที่ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติป่าแห่งชาติ ปี 2484 
ซึ่งครอบคลุมในพ้ืนที่ของตำบลคลองปราบ เน้นหนักของหมู่ที่ 5 ต่อไปจะทำถนน
ทำอะไรที่เกี่ยวข้องต้องขออนุญาตทั้งนั้น นี้คือหลักเกณฑ์กว้างๆที่ผมได้อ่านได้
ทราบมาถึงขั้นตอนนี้ คือตอนนี้เขารื้อฟ้ืน พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 มาใช้ซึ่งผมก็แย้งไป
แล้วว่า ถ้าเอาพ.ร.บ.2484 นั้นก็คลุมทั้งหมู่ 2 แถวนี้ออกโฉนดหมดแล้ว เพราะยัง
มีกฎหมาย พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ที่ยังไม่ได้แก้ไขครอบคลุมอยู่ ทั้งพ้ืนที่ของตำบล
คลองปราบและที่อ่ืนด้วย แต่สำหรับของหมู่ที่ 5 นั้น พ.ร.บ.ป่าไม้กับเขตอุทยานใต้
ร่มเย็นยังครอบคลุมถึงบางส่วนอยู่นะครับ ต่อไปนี้ไม่ว่าเราจะทำถนนคอนกรีต
อะไรบนเนินเขาหมู่ที่ 5 ต้องขออนุญาตหมด และก็ตอนนี้มีปัญหาที่ภูเขาขรมด้วย 
ผมกำลังโต้แย้งว่า คือป่าไม้เขาแย้งมาว่าเขาอ้าง พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 เพราะว่า
บริเวณภูเขาขรมนั้นอยู่ในเทศบาลคลองปราบ เทศบาลนาสารติดอยู่ใน พ.ร.บ.ป่า
ไม้ทั้งนั้น แต่ผมแย้งว่าผมอ้างเอาประกาศคณะปฏิวัติ 2499 ในเขตรัศมีเขา 40 
เมตร ผมก็ได้โต้แย้งไปแล้ว ตอนนั้นจะพัฒนาอะไรปลัดก็ให้ผมทำหนังสือขอก่อน
ขอใช้ไป ผมก็โต้แย้งไปผ่านอำเภอว่าตอนผมมีปัญหาตอนถูกฟ้องร้อง ไม่มี
หน่วยงานไหนมาเก่ียวข้องเลย เขาบอกเป็นหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตอนนั้นผม
ทำหน้าที่เป็นกำนันอยู่ด้วย พอเราทำเสร็จพัฒนาคนโน้นก็จะอ้างเป็นเจ้าของ คนนี้
ก็จะอ้างเป็นเจ้าของ คือหน่วยงานต่างหน่วยงานต่างแย่งกันเป็นเจ้าภาพเมื่อมีการ
พัฒนาแล้ว นี่คือเรื่องจริง ที่เราต่อไปเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องขอใช้พ้ืนที่ คือ
พ้ืนที่หมู่ที่ 5 แล้วกท็ี่ป่าสงวนคลองวังช้างถ้าเคลียร์ไม่เสร็จต่อไปจะทำอะไรต้องขอ
อนุญาตหมด แม้แต่ที่บริเวณหน้าเหมืองที่ผมจะพัฒนาต้องขออนุญาตผู้ว่า เดี๋ยวนี้
การทำงานขั้นตอนมันยุ่งยากขึ้นเยอะ ผมเอาเบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับ 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับท่านบรรยงค์ มีอะไรจะซกัถามอีกไหมครับ ต่อไประเบียบวาระท่ี 2 

 

 



 ๔ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 

  
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ  สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที ่28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
เชิญเพ่ือนสมาชิกตรวจดูครับ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่
มีกระผมจะขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรบัรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
พ.ศ. 2565 เมือ่วันจันทร์ที ่28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โปรดยกมือขึ้น ครบั 

 

มติที่ประชุม     มีสมาชกิสภาเทศบาล     เห็นชอบ    ............11.....เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ  .....................เสยีง  
                                                           งดออกเสียง .....................เสียง 
                                  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม   
  ไม่มีครับ               
           

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
  ไม่มีครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 ขออนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 1 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 569,755   บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ดังนี้ 

 5.1.1 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ขุดลอกหนองทิวนอก (บริเวณศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม ตำบลคลอง
ปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด งบประมาณ  569,755   บาท  (อนุมัติในการ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2564 วาระท่ี 5 ข้อ 5.2 (5.2.1 ) ขอเชิญท่านนายกครับ  

 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุม 5.1 ขออนุมัติยกเลิก
การใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 1 โครงการ แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ
และป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอกหนองทิวนอก (บริเวณศาลาหมู่บ้าน) 
หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด งบประมาณ  
569,755   บาท  (อนุมัติในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  1 
ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 วาระที่ 5 ข้อ 5.2 (5.2.1 ) 



 ๕ 
คือวันนี้นั้นผมจำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขแผนงานโครงการ ที่ทางสภาได้อนุมัติ
ไว้เดิม ประการที่ 1 คือ ยกเลิกโครงการเก่า ประการที่สองคือไปตั้งรายจ่ายใหม่ 
แผนงานโครงการที่มีความจำเป็นกว่า เป็นต้นว่าระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่ 
5.1 ตามที่ท่านประธานได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วว่า ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ใช้
จ่ายเงินสะสมที่สภาอนุมัติไว้ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 คือ
เนื่องจากว่าความเป็นมาที่ต้องยกเลิกผมขอชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลว่า โครงการที่เรา
ได้เสนอขอสภาได้อนุมัติในโครงการขุดลอกหนองทิวนอก งบประมาณ 569,755 
บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) หลังจากนั้นผมก็ได้นำเสนอ
ของบประมาณไปยังส่วนกลาง โดยผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ตอนนี้นั้นโครงการก็ได้รับพิจารณาระดับกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ส่งเอกสารมาให้
ผมโครงการขุดลอกหนองทิวนั้นของเราอยู่ลำดับที่ 7 ของงบประมาณแผนงาน
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือรองรับสถานการณ์ภัย
แล้ง และฝนทิ้งช่วงในปี 2565 ของเราอยู่ที่ลำดับที่ 7 โครงการขุดลอกสระน้ำ
หนองทิว หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ งบประมาณ 1,418,200 บาท 
มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที ได้รับอนุญาตดำเนินการ ผมก็ได้ทำหนังสือขอไปยัง
ท่านนายอำเภอ ทางผู้ว่าอนุญาตมาเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 
วัน แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรร บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดก็มีเรียบร้อย ถึงผม
คิดว่าถ้าได้งบล้านสี่ขุดลอกหนองทิว ผมก็จะขอยกเลิกเงินของเรา เพ่ือเอาไปตั้งจ่าย
เป็นรายจ่ายใหม่ที่มีความจำเป็นเพราะไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน แต่ตอนนี้คือแจ้งสรรจัดมา
แล้วแต่เงินยังไม่ได้โอนมา กำลังรอยังมีเวลาแค่สามเดือนถ้ารัฐบาลมีเงินเพียงพอเรา
จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน ตามที่เราได้นำเสนอไป นี่เหตุผลที่
ยกเลิกแล้วก็เหตุผลที่ยกเลิกแล้ว ไม่ได้เอาไปไหนนะครับ ไปตั้งรายจ่ายใหม่โดยการ
ตั้งรายจ่ายใหม่นี้ไม่ใช่เฉพาะในส่วนที่ยกเลิกโครงการ 5.1 อย่างเดียว ก็ดูเงินสะสม
ที่พอใช้ได้ที่ผมเคยยกเลิก เป็นต้นว่าของหนองเภาที่ยกเลิกไปแล้ว ก็มาตั้งเป็น 5.2 
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ 2565   จำนวน  2 โครงการ  
รวมงบประมาณ 1,189,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89อันนี้ผมก็ให้ เจ้าหน้าที่
งบประมาณเป็นผู้ดำเนินการทำให้ แก้ไขเป็นรายการใหม่ คือ 5.2.1 แผนงาน
การเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขุด
ลอกแหล่งน้ำหน้าฝายคลองขรม ขนาดปากกว้าง 33.00 เมตร ความลึก  3.00 

เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 17,010.00 

ลูกบาศก์เมตร  หมู่ที่ 2   บ้านทางข้าม  ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี งบประมาณ 698,000 บาท  (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้ง  ที่   6/2564  หน้าที่ 6 

ลำดับที ่7 5.2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   โครงการซ่อมสร้าง 
 



 ๖ 
 
ถนนลาดยาง   แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทิวทอง หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม ตำบลคลอง
ปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชนิดผิวทาง AC ความกว้าง 6.00 

เมตร  ระยะทาง 290.00  เมตร หรือพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 1,740  ตารางเมตร 

งบประมาณ  491,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7/2564 หน้าที่  5 ลำดับที่ 6  เพราะพ้ืนผิว
ตรงนั้นมีความชำรุดเสียหายแถวบริเวณหนองทิวถึงโค้งแถวบ้านน้องชาม ท่านก็เห็น
แล้วว่าชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะแล้วนะครับ  เราจำเป็นต้องซ่อมทำให้สามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก ดียิ่งขึ้น ช่วงนี้ผมก็ขออนุญาตว่าขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงไปตั้ง
รายจ่ายใหม่ 2 โครงการ และที่มาที่ไปที่ต้องไปดำเนินการ เนื่องจากผมก็ได้ทำ
หนังสือของบ ไปยังกรมชลประทานลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ทางชลประทานก็
ได้รับเรื่องไว้เป็นที่เรียบร้อย และผอ.ชลประทานได้มาลงพ้ืนที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

แต่เขาอ้างว่าตอนนี้ภารกิจที่เขารับงานไว้ที่อ่ืนค่อนข้างเยอะ ไม่สามารถดำเนินการ
สำรวจออกแบบแปลนของหมู่ที่ 2 ตำบลคลองปราบได้ ขอผลัดไป ปี66 หรือปี 67 

เราจำเป็นต้องเอางบของเราเองไปปรับปรุงแก้ไขบางส่วนก่อนที่จริงผมได้ขอ
งบประมาณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วตั้งสิบกว่าล้าน และก็ส่วนที่ 2 ผมก็ได้
ของบกรมไป แต่ปรากฏว่าของเราเดี๋ยวนี้ต้องมีข้อมูลผ่าน  สนทช. คือสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติก่อนระดับจังหวัด ปรากฏว่าถูกตีตก ผมได้นำเสนอผ่านท้องถิ่น
จังหวัดเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ก็รู้ แต่ปรากฎว่าของเราข้อมูลเดิมคลองปราบไม่ได้อยู่ใน
เขตภัยแล้ง เขตน้ำท่วม ไม่มีข้อมูลเดิมว่าคลองปราบอยู่ในเขตปัญหาภัยแล้ง อยู่ใน
เขตปัญหาน้ำท่วม ของท่าชีได้ท่าชีเข้าหลักเกณฑ์ว่าอยู่ในเขตปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก 

แต่ของเราปรากฎว่าข้อมูลเดิมนั้นไม่อยู่ในเขตปัญหาภัยแล้ง ไม่อยู่ในเขตปัญหาน้ำ
ท่วมซ้ำซาก ผมก็เลยให้เจ้าหน้าที่เสนอไปว่าคลองปราบนั้นฝายนี้ชำรุด ถึงแม้จะไม่
อยู่ในเขตปัญหาภัยแล้งโดยตรง ก็มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการ ของบประมาณมา
ซ่อมปรับปรุงเนื่องจากว่าเกินศักยภาพของท้องถิ่น แตจ่ะนำเสนอในลำดับต่อไป ช่วง
นี้เราก็ต้องเอาเงินของเรามาแก้ปัญหาเบื้องต้นไปบางส่วนก่อน ส่วนรายละเอียดนั้น
ผมก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ทำเอกสารหลักฐานเสนอผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ไปเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ 

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยถามบ้างไหมครับ ขอเชิญท่านบัญชา  
ครับ 

นายบัญชา  คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิก คณะผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ผมก็ไม่ได้มีข้อสงสัยนะครับ โครงการ
ดังกล่าวยกเลิกไปก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ ผู้บริหารจะได้กลับเอางบประมาณไปใช้ใน
ส่วนที่มีความจำเป็นกว่าผมก็เห็นด้วย แต่ว่าโครงการดังกล่าวผมว่าน่าจะคงไว้ใน
แผนพัฒนาของเทศบาลนะครับ เผื่อมีความจำเป็นหรือมีงบ ในวาระต่อไปเราได้ไป
หยิบยกเอามาใช้ได้เลยครับ ขอบคุณครับ 
 
 



 ๗ 
นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ครับผมก็บอกแล้วนะครับ แผนพัฒนาไม่ได้ตัดทิ้ง เพราะการที่เรายกเลิกของ
เราเสนอไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแนบแผนพัฒนาไปด้วย คือในแผนต้องไม่มี
การยกเลิก เพราะถ้าเรายกเลิกในแผนด้วยเราจะของบส่วนอ่ืนก็ขอไม่ได้ ขอบคุณ
ครับ 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
  เพ่ือนสมาชิกท่านใดสงสัยหรือซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ 
ขอเป็นข้อนะครับ ข้อ 5.1.1 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม  
แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขุด
ลอกหนองทิวนอก (บริเวณศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ 
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตำบลคลองปราบกำหนด งบประมาณ  569,755   บาท  (อนุมัติในการประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2564 วาระท่ี 5 ข้อ 5.2 (5.2.1 ) โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม     มีสมาชกิสภาเทศบาล     เห็นชอบ    ............11.....เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ  .............-........เสียง  
                                                           งดออกเสียง ............1.......เสียง (นายเฉลิมวุฒิ) 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับต่อไป ข้อ 5.2 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ 2565   
จำนวน  2 โครงการ  รวมงบประมาณ 1,189,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปด
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ข้อ
5.2.1 แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหน้าฝายคลองขรม งบประมาณ 698,000 บาท   
เชิญท่านบรรยงค ์ ครบั 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับมีข้อซักถามโครงการที่ก่อสร้างใหม่นะครับ งบลงทุนขุดลอกแหล่ง
น้ำหน้าฝายคลองขรมปากกว้าง 33.00 เมตร ความลึก  3.00 เมตร ระยะทางยาว 

180.00 เมตร พ้ืนที่ได้หรือไม่ครับความกว้าง 33 เมตร ผมกลัวจะเกิดผกระทบ
กับชาวบ้านในการขุดลอกเพราะสมัยนี้ท่านก็รู้ว่าแตะไม่ได้ต้องไม่ได้ ผมอยากทราบ
ว่าความกว้าง 33 เมตร ทางผู้บริหารได้มีการขออนุญาตจากเจ้าของที่หรือยังครับ 
ขอบคุณมากครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับขอเชิญท่านนายกครับ 



 ๘ 
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 เรื่องการอุทิศที่ดินเพ่ิมเติมนั้น ผมได้ร่วมกับท่านกำนันตำบลคลองปราบ ได้
ร่วมกันประสานงาน ให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ ข้างเคียงทั้งสองฝั่ง ฝั่งทางด้านทิศ
ตะวันตกของลำห้วยของนายสมคิด  หนูศรีแก้ว ถัดไปก็น้องสุมล ถัดไปของน้า
สนาน เพ็ชรเจริญ ซึ่งเขาก็ได้เซ็นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และฝั่งทางทิศตะวันออก 
ของภรรยาของกำนัน ของพ่ีสมสุข  วิจาราณ์ และก็ของอดีตผู้ใหญ่ทวีศักดิ์ แซ่ลิ้ม 
ของนายหั้ว  ชูช่วย คือทุกคนเซ็นครบถ้วนหมดแล้ว รวมแล้ว 11 แปลง ที่ต้องผ่าน
ที่ชาวบ้าน ปรากฏว่าพ่ีน้องประชาชนให้ความร่วมมือได้เซ็นอุทิศเพ่ิมเติม ได้ชี้แจง
รายละเอียดไปแล้วว่าขออนุญาตแค่ไหน เซ็นให้ทุกคนครบถ้วนแล้วหลักฐานอยู่ที่
เจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งครับ แล้วผมส่งไปให้ชลประทานชุดหนึ่ง ขอบคุณมากครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติข้อ 
5.2.1 ครับสมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม แผนงานการเกษตร งาน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอกแหล่ง
น้ำหน้าฝายคลองขรม ขนาดปากกว้าง 33.00  เมตร ความลึก  3.00  เมตร 

ระยะทางยาว 180.00 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 17,010.00 ลูกบาศก์
เมตร  หมู่ที่ 2   บ้านทางข้าม  ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี งบประมาณ 698,000 บาท  (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม     มีสมาชกิสภาเทศบาล     เห็นชอบ    ............11.....เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ  .............-.......เสียง  
                                                           งดออกเสียง .............1......เสียง (เฉลิมวุฒิ) 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ข้อ 5.2.2 สมาชิกท่านใดสงสัยจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ 
ข้อ 5.2.2 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ   โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง     แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทิว
ทอง หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ชนิดผิวทาง AC ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 290.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร งบประมาณ  491,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเ่ทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด  
โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม     มีสมาชกิสภาเทศบาล     เห็นชอบ    ............11.....เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ  .............-........เสียง  
                                                           งดออกเสียง .............1.......เสียง (เฉลิมวุฒิ) 

 



 ๙ 
  ต่อไปข้อ 5.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ในเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 6 รายการ  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น104,500 บาท  ( หนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน )   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ขอเชิญท่านนายกครับ 

 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
  ครับในส่วนนี้ของข้อ 5.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  ในเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 
6 รายการ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น104,500 บาท  ( หนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยบาท
ถ้วน )   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 วาระที่ 5.3.1  โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานสำหรับรอง
นายกเทศมนตรี 2 ท่าน  จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 4,200.-บาท รายละเอียด
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ เก้าอ้ีทำจากเหล็กบุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม PVC 
ที่พักแขนเป็นโครงเหล็กหุ้มด้วยเบาะ ที่นั่งปรับระดับสูง – ต่ำได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 
65 x 70 x 115 ซม.  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎตามเกณฑ์
ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564) โอนครั้งนี้ 
8,400.- บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  โอนลดมาจาก  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 งบประมาณตั้งไว้ 250,000.-บาท   (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
งบประมาณก่อนโอน 250,000- บาท  โอนลด 8,400.-บาท ส่วนมากอยู่ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ แต่เมื่อกี้งบลงทุนงบพัฒนา เราก็มีความจำเป็นต้องปรับโอน
แก้ไขงบภายในของในเทศบัญญัติเองนะครับ เนื่องจากว่าที่เราตั้งไว้บางส่วนนั้น 
ส่วนที่ต้องไปตั้งรายจ่ายใหม่ที่มีความจำเป็นมากกว่าก็มีการปรับโอนแก้ไข
งบประมาณ จำนวน 6 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น  104,500 บาท  ( หนึ่งแสนสี่พัน
ห้าร้อยบาทถ้วน )  ก็เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และโอนไปตั้งเป็น
รายจ่ายใหม่ ค่าครภุัณฑ์ ในส่วนครุภัณฑ์สำนักงานผมขออนุญาตว่าให้ส่วนราชการ
แต่ละส่วนที่มีความจำเป็นจะต้องใช้จัดซื้อครุภัณฑ์เป็นผู้ได้ชี้แจงเหตุผลให้ที่
ประชุมแทน ขอบคุณครับ  

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
  ครับขอเชิญเจ้าหน้าที่ครับ 

นางสางภูริตา  กลัดทอง ผู้อำนวยการกองคลัง 
 เรียนท่านนายก สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวภูริตา  กลัดทอง 
ผู้อำนวยการกองคลัง พ่ึงมารับตำแหน่งที่นี่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ดิฉันขอ
รายงานในส่วนของกองคลัง  เนื่องจากมีข้าราชการมาเพ่ิมคือเจ้าพนักงานพัสดุ และ
ขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือใช้ในการงาน
พัสดุ เนื่องจากตัวเดิมเป็นของปี 2552 พอดีให้ทางร้านได้ไปตรวจก่อนที่จะขอซื้อ 



 ๑๐ 
เขาบอกว่าเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถซ่อมได้ อะไหล่ไม่มีในท้องตลาด และ
อุปกรณ์หายาก ก็เลยขออนุญาตท่านนายกและสมาชิกขอตั้งจ่ายรายการใหม่ ราคา
เอามาจากกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ ได้ตั้งไว้ ต้องดูจากมาตรฐาน
ครุภัณฑ์เป็นอันดับแรกก่อน ถ้าไม่มีจึงจะจัดซื้อตามราคาท้องตลาดได้  ในส่วนของ
กองคลัง 22,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ประมวลผล ข้อ 5.3.4 แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  - เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19นิ้ว) สำหรับใช้ในงานพัสดุ กองคลัง ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน คือ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 
แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีสูงเพิ่มสัญญาณฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใต้หน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit  ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

                                 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA  หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB  จำนวน 1 หน่วย 

 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-Tหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB2.0 หรอืดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
                                - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
                                - มีจอภาพแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

โอนลดมาจาก แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซึง่บริการ  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 100,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 50,000 บาท โอนลด 22,000 บาท  

 ต่อไปข้อ 5.3.5 ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรอง
ไฟฟ้า) ขนาด 800 VA สำหรับงานพัสดุ กองคลัง ราคา 2,500 บาท ตามเกณฑ์



 ๑๑ 
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  โดยมีรายละเอียดดังนี้คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
 - สามารถสำรองฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี     

 โอนลดมาจาก แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
100,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 28,000 บาท  โอนลด 2,500 บาท  
 ต่อไปในส่วนของสำนักปลัดกับกองช่าง ติดราชการดิฉันขอพูดในนามของ
หัวหน้าส่วนราชการ ของสำนักปลัด ข้อ 5.3.1  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานสำหรับรองนายกเทศมนตรี 2 ท่าน  จำนวน 2 
ตัว ราคาตัวละ 4,200.-บาท รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ เก้าอ้ีทำจาก
เหล็กบุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม PVC ที่พักแขนเป็นโครงเหล็กหุ้มด้วยเบาะ ที่
นั่งปรับระดับสูง – ต่ำได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 65 x 70 x 115 ซม.  (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎตามเกณฑ์ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก
งบประมาณ ธันวาคม 2564)  โอนครัง้นี้  8,400.- บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
โอนลดมาจาก  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลตำบลคลอง
ปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณตั้งไว้ 250,000.- บาท  
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 250,000- บาท  โอนลด 
8,400.-บาท       
 ส่วนโอนตั้งจ่ายรายการต่อไปคือ ข้อ 5.3.2  แผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเก้าอ้ีประชุมสภา จำนวน 12 ตัว ราคาตัวละ 2,800.-บาท รายละเอียด
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ เก้าอ้ีทำจากเหล็กบุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม PVC ที่
พักแขนเป็นโครงเหล็กหุ้มด้วยเบาะ ที่นั่งปรับระดับสูง – ต่ำได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 
60 x 60 x 94 ซม. จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎตามเกณฑ์
ร าค าบั ญ ชี ม าต รฐ าน ค รุ ภั ณ ฑ์  ส ำนั ก งบ ป ระม าณ  ธั น ว าค ม  2 5 6 4                  
โอ น ค รั้ ง นี้  3 3 ,6 0 0 .-บ า ท  (ส า ม ห มื่ น ส า ม พั น ห ก ร้ อ ย บ า ท ถ้ ว น )                                                                                                                                                
โอนลดมาจาก แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลตำบลคลอง
ปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณตั้งไว้ 250,000.-บาท   
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 241,600- บาท  โอนลด 
33,600.-บาท  
 และของสำนักปลัดอีกตัวหนึ่ง ข้อ 5.3.3 โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 
สำหรับประชุมออนไลน์ของคณะผู้บริหาร  จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
16,000.-บาท รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  



 ๑๒ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และ 4 
แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz จำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  

 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth  
ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 โอนครั้งนี้ 16,000.-บาท (หนึ่งหมื่นหก
พันบาทถ้วน) โอนลดมาจาก แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
กีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาล
ตำบลคลองปราบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  งบประมาณตั้ งไว้  
250,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 208,000 บาท   โอนลด 16,000.-บาท 
 ส่วนของกองช่าง ข้อ 5.3.6 ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

สำหรับงานประมวลผล เพ่ือใช้ในการออกแบบ เขยีนแบบในส่วน กองช่าง  ราคาตัว
ละ  22,000 บาท  ก่อนโอน  0 บาท    โอนครั้งนี้  22,000 บาท  (สองหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและกำหนดคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดอืน ธันวาคม 2564  โดยมีลักษณะดังนี้ 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 CORE) และ 8 แกน
เสมือน  (8  THREAD) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผล์สูง  (TURBOBOOST หรือ  MAX BOOST) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHZ จำนวน 1 หน่วย 
 2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ CACHE MEMORY รวมในระ
ตัน (LEVEL) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

    3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาตไม่น้อยกว่า 8 GB 
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือตี๋กว่า ชนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด SOLD STATE DRIVE ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 

    5. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 PIXEL และมีขนาด 



 ๑๓ 
    ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
    6.  มีช่องเชื่อมต่อ (INTERFACE) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    7.  มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

8. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NETWORK INTERFACE) แบบ 10/100/1000 

BASE-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (INTERNAL) หรือภายนอก (EXTERNAL) จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

    9. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า W-FI (EEE 802.11 AC) และ BLUETOOTH 
โอนลดมาจาก  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู 
เหล็กเส้น หินทราย ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ยางมะตอยสำเร็จรูป ไม้ต่างๆ  ค้อน คีม 
ชะแลง สิ่ว ขวาน เทปวัดระยะ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประกอบท่อต่าง ๆ และวัสดุ
ก่อสร้างอ่ืนๆ ที่จำเป็น งบประมาณที่ตั้งไว้  130,000 บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่น
บาทถ้วน) ก่อนโอน  95,640 บาท  (เก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  โอน
ลด  22,000 บาท   รวมงบประมาณที่โอนทั้งหมด 104,500 บาท  ( หนึ่งแสนสี่
พันห้าร้อยบาทถ้วน )  ในส่วนของการจัดซื้องบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ คะ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับ เพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามขอเชิญครับ  ขอเชิญ          
คุณ สิทธี  ครับ 
 

นายสิทธี  สิทธิเชนทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ  
 ครับผมนายสิทธี  สิทธิเชนทร์ ครับ สมาชิกสภาเขต 2 อยากถามว่าเก้าอ้ี
ของท่านประธานมีไหมครับ เพราะว่าเป็นสมาชิกทั้งหมด 12 คน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
เก้าอ้ีประธานของเราเหมือนกับท่านสมาชิก  สภาของเราน่าจะมีเก้าอ้ีของท่าน
ประธานด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับเก้าอ้ีที่สั่งมาทั้งหมด 12 ตัว เป็นของสมาชิกหมดเลย มันเหมือนกัน
หมดเลยครับ 12 ตัว  ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
          ครับผมขออนุญาตท่านประธานชี้แจง คือเป้าหมายเก้าอ้ีที่เราซื้อเพ่ิมนั้น 
คือที่ประชุมแห่งนี้เฉพาะสมาชิกสภาทีเ่ราประชุมตามปกติ  และก็ฝ่ายบริหารคือเรา
ก็มีเพียงพอในการนั่ง ปัจจุบันชำรุดไปบ้าง ก็ยังมีพอ แต่อนาคตนั้นโครงการประชุม
สัญจรของอำเภอหัวหน้าส่วนราชการ ก็จะถึงรอบของเทศบาลคลองปราบที่จะต้อง
เป็นเจ้าภาพในการประชุมสัญจร ท่านก็ทราบว่าเราจะหมุนไปทุกท้องถิ่น ถึงเราก็ถ้า
มีการประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนนั้นเก้าอ้ีที่เรามีมีไม่เพียงพอ เราจำเป็นจะต้องซื้อ
เพ่ิมเอามาเผื่อไว้ ส่วนที่ท่านสมาชิก ท่านสิทธีถามว่าของฝ่ายสภานั้ น ผมก็ขอ
อนุญาตว่าเมื่อก่อนห้องนี้เป็นห้องกิจการสภา ผมขอแลกผมบอกแล้วผมผู้บริหารผม
ไม่นั่งข้างหลังครับ ชาวบ้านมาพอได้ติดต่อได้สะดวก ขอแลกว่าให้กิจการสภาไปอยู่
ห้องนายกเดิม ผมคุยกันแล้ว ขอแลกเปลี่ยนว่าผมเอาห้องนี้เป็นที่ทำงานของคณะ
ผู้บริหาร และของกิจการสภาให้ไปอยู่ห้องด้านหลังที่เป็นห้องของนายกเดิม ก็มีที่



 ๑๔ 
เพียงพอ โต๊ะก็มีอยู่ ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ไปร่วมนั่งทำงานอยู่บางส่วนด้วย แต่ส่วน
นี้ผมบอกตั้งแต่เดิมมาผมเป็นนายกผมอยู่ข้างหน้า ผมไม่อยู่ข้างหลัง ครับขอบคุณ
ครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับท่านนายกสรุปว่าห้องกิจการสภาให้ ไปอยู่ ข้ างหลังใช่ ไหมครับ 
แลกเปลี่ยน นะครับ แล้วก็จะไปอยู่กับหัวหน้าฝ่ายได้ไหมครับ 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ครับเป็นการแลกเปลี่ยนครับ  เมื่อก่อนหัวหน้าฝ่ายไปอยู่เพราะโควิด ก็ต้อง
เว้นวรรคห่างกันหน่อย แต่เจ้าหน้าที่คงกลับมาห้องเดิม แต่ไม่ให้แออัดนะครับ ส่วน
ของสภาห้องตรงนั้นก็กว้างกว่าห้องนีส้องหอ้งอีก ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 คือว่าสรุปห้องกิจการสภาไปอยู่ข้างหลังและค่อยให้พนักงานย้ายมา และ
ห้องตรงนั้นทำเป็นห้องกิจการสภาเลยใช่ไหมครับ 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ครับใช่ครับ 

นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกไหมครับ  ขอเชิญท่านบัญชา ครับ 

นายบัญชา  คงศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมบัญชา  คงศิริ ก็มีความเข้าใจนะ
ครับที่จะต้องปรับลด แล้วก็โอนเงินเพ่ือมาซื้อเป็นครุภัณฑ์ต่าง ๆ นะครับ ผมก็เห็น
หลายตัวนะครับ ผมนั่ งดูอยู่ผมก็มองเห็นความจำเป็น นะครับว่าในการทำ       
เทศบัญญัติครั้งต่อไปครุภัณฑ์บางตัวที่จำเป็นน่าจะตั้งไว้เยอะหน่อย ผมคิดว่า 
เพราะดูแล้วครุภัณฑ์บางทีจะใช้แต่ไม่ทันการจะใช้ ถึงผมตั้งไว้ให้มันสอดคล้องการ
ที่จะใช้มันน่าจะดีกว่าครับ บางทีไม่ทันกับของที่เราจะสั่งใช้ เป็นเรื่องที่อยู่ที่การ
วิเคราะห์แผนนโยบาย ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายในแต่ละปี ผมก็เห็นด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเป็นข้อนะ
ครับ ข้อ 5.3.1 เพ่ือนสมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานสำหรับรองนายกเทศมนตรี 2 ท่าน  จำนวน 2 
ตัว ราคาตัวละ 4,200.-บาท รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ เก้าอ้ีทำจาก
เหล็กบุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม PVC ที่พักแขนเป็นโครงเหล็กหุ้มด้วยเบาะ ที่
นั่งปรับระดับสูง – ต่ำได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 65 x 70 x 115 ซม.  (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎตามเกณฑ์ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก
งบประมาณ ธันวาคม 2564)  โอนครัง้นี้  8,400.- บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
โอนลดมาจาก  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่



 ๑๕ 
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลตำบล
คลองปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณตั้งไว้ 250,000.-บาท   
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 250,000- บาท  โอนลด 
8,400.-บาท  โปรดยกมือครับ                                   

 มติที่ประชุม     มีสมาชกิสภาเทศบาล     เห็นชอบ    ............11.....เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ  ............-........เสียง  
                                                           งดออกเสียง .............1......เสียง  (นายเฉลิมวุฒิ) 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
  ครับต่อไปผมจะขอมติในข้อ 5.3.2 สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีประชุมสภา จำนวน 12 ตัว 
ราคาตัวละ 2,800.-บาท รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ เก้าอ้ีทำจากเหล็ก
บุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม PVC ที่พักแขนเป็นโครงเหล็กหุ้มด้วยเบาะ ที่นั่ง
ปรับระดับสูง – ต่ำได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 60 x 94 ซม. จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎตามเกณฑ์ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก
งบประมาณ ธันวาคม 2564 โอนครั้งนี้ 33,600.-บาท  (สามหมืน่สามพันหกร้อย
บาทถ้วน ) โอนลดมาจาก แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลตำบล
คลองปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณตั้งไว้ 250,000.-บาท   
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 241,600- บาท  โอนลด 
33,600.-บาท โปรดยกมือครับ                                   
 

มติที่ประชุม     มีสมาชกิสภาเทศบาล     เห็นชอบ    ............11.....เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ  ............-.........เสียง  
                                                           งดออกเสียง ............1........เสียง (นายเฉลิมวุฒิ) 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
  ต่อไปผมจะขอมติในข้อ 5.3.3 สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สำหรับงานสำนักงาน สำหรับประชุมออนไลน์ของคณะผู้บริหาร  จำนวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 16,000.-บาท รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และ 4 แกน
เสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz จำนวน 1 หน่วย  
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  

  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  



 ๑๖ 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน
ไมน่้อยกว่า 1 ช่อง  

  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth  
ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 โอนครั้งนี้ 16,000.-บาท (หนึ่งหมื่นหก
พันบาทถ้วน) โอนลดมาจาก แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
กีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาล
ตำบลคลองปราบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  งบประมาณตั้ งไว้  
250,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 208,000 บาท   โอนลด 16,000.-บาท
โปรดยกมือครับ   
                                 

มติที่ประชุม     มีสมาชกิสภาเทศบาล     เห็นชอบ    ............11.....เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ  .............-........เสียง  
                                                           งดออกเสียง .............1.......เสียง(นายเฉลิมวุฒิ) 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครบัต่อไปผมจะขอมติในข้อ 5.3.4 สมาชิกท่านใดเห็นชอบต้ังจ่ายรายการ
ใหม ่แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) สำหรับใช้ในงานพัสดุกองคลัง ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน คือ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 
แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีสูงเพ่ิมสัญญาณฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 



 ๑๗ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใต้หน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit  ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

                                  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA  หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB  จำนวน 1 หน่วย 

  - มี DVD-RW หรอืดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-Tหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
                                 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
                                - มีจอภาพแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

โอนลดมาจาก แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 100,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 50,000 บาท โอนลด 22,000 บาท โปรดยกมือครับ  
 

มติที่ประชุม     มีสมาชกิสภาเทศบาล     เห็นชอบ    ............11.....เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ  .............-........เสียง  
                                                           งดออกเสียง .............1.......เสียง (นายเฉลิมวุฒิ) 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ต่อไปข้อ 5.3.5 สมาชิกท่านใดเห็นชอบตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่ าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) ขนาด 800 VA สำหรับงานพัสดุ กองคลัง ราคา 
2,500 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  โดยมีรายละเอียดดังนี้คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน 

 - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
 - สามารถสำรองฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี     

โอนลดมาจาก แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณท่ีตั้งไว้ 100,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 28,000 บาท  โอนลด 2,500 บาท โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม     มีสมาชกิสภาเทศบาล     เห็นชอบ    ............11.....เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ  .............-........เสียง  
                                                           งดออกเสียง ..............1......เสียง (นายเฉลิมวุฒิ) 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับต่อไปข้อ 5.3.6 สมาชิกท่านใดเห็นชอบตั้งจ่ายรายการใหม่ แผน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจัดซื้อเครื่อง



 ๑๘ 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เพ่ือใช้ในการออกแบบ เขียนแบบ
ในส่วน กองช่าง  ราคาตัวละ  22,000  บาท  ก่อนโอน  0  บาท    โอนครั้งนี้   
22,000 บาท  (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและกำหนด
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 

2564  โดยมีลักษณะดังนี้ 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 CORE) และ 8 แกน
เสมือน  (8  THREAD) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผล์สูง  (TURBOBOOST หรือ  MAX BOOST) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHZ จำนวน 1 หน่วย 
 2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ CACHE MEMORY รวมในระ
ตัน (LEVEL) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

    3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาตไม่น้อยกว่า 8 GB 
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือตี๋กว่า ชนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด SOLD STATE DRIVE ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 

    5. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 PIXEL และมีขนาด 
    ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
    6.  มีช่องเชื่อมต่อ (INTERFACE) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    7.  มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรอื VGA จำนวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 

8. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NETWORK INTERFACE) แบบ 10/100/1000 

BASE-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (INTERNAL) หรือภายนอก (EXTERNAL) จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

    9. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า W-FI (EEE 802.11 AC) และ BLUETOOTH 
โอนลดมาจาก  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู 
เหล็กเส้น หินทราย ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ยางมะตอยสำเร็จรูป ไม้ต่างๆ  ค้อน คีม 
ชะแลง สิ่ว ขวาน เทปวัดระยะ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประกอบท่อต่าง ๆ และวัสดุ
ก่อสร้างอ่ืนๆ ที่จำเป็น งบประมาณที่ตั้งไว้  130,000 บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่น
บาทถ้วน) ก่อนโอน 95,640 บาท  (เก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  โอนลด  
22,000 บาท โปรดยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม     มีสมาชกิสภาเทศบาล     เห็นชอบ    ............11.....เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ  ............-.........เสียง  
                                                           งดออกเสียง .............1.......เสียง(นายเฉลิมวุฒิ) 

  ครับต่อไป ข้อ 5.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติ  
งบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
170,000. บาท   (หนึ่ งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน )  เป็น ไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 ขอ้ 27  ขอเชิญท่านนายกครับ 

 
 
 
 



 ๑๙ 
นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 

 ครับ เมื่อกี้ก็ในส่วนของสำนักงานเป็นการบริหารจัดการ ต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์
เครื่องไม้เครื่องมือให้เพียงพอ ต่อความต้องการในยุคสมัยใหม่ เพราะเราจะอาศัย
เครื่องพิมพ์ดีดเหมือนสมัยก่อนก็คงจะไม่ได้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าใจ
ว่า บางอย่างอายุการใช้งานเหมือนที่ผอ.คลังได้อธิบายว่าของเดิมมีอยู่แล้ว แต่
ปรากฏว่าชำรุดเสียหาย ผมก็บอกว่าให้เช็คการซ่อมก่อนเครื่องรุ่นนั้นเดี๋ยวนี้เขา
บังคับขายนะครับ คือพอพ้นอายุไม่มีอะไหล่เปลี่ยนแล้วต้องซื้อใหม่อย่างเดียว
จำเป็นจะต้องซื้อเครื่องรุ่นนั้นอะไหล่เขาไม่ทำแล้ว ผมให้เจ้าหน้าที่เช็คไปแล้วรุ่นนี้
ไม่มีอะไหล่เปลี่ยนแล้ว ก็เลยจากซ่อมต้องเปลี่ยนเป็นซื้อใหม่ขอบคุณท่ีท่านได้เข้าใจ
ในส่วนของข้อ 5.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติ งบประมาณ
ประจำปี  พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 170,000. 
บาท   (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน )  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27  ใน
ส่วน ของงบประมาณ 170,000 บาท นั้น ได ้ใช้จ่ายไปบ้างแล้ว ในส่วนของงาน
ซ่อมสร้างโดยทั่วไป  ส่วนมากก็เป็นงานของงานโยธา และมีความจำเป็นต้องโอน
เพ่ิม ในข้อ 5.4.1 โอนเพ่ิม แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์    ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่นค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ เป็นการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ และการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000 บาท (สามหมื่น
บาทถ้วน)   ก่อนโอน 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) โอนเพ่ิม 170,000 

บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือ  หลังโอน 200,000 บาท (สองแสนบาท
ถ้วน) โอนลดมาจาก แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ข่ายลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลตำบลคลอง
ปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณที่ตั้งไว้  250,000บาท (สอง
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ก่อนโอน 192,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาท
ถ้วน)   โอนลด 170,000 บาท  ที่มีความจำเป็นต้องซ่อมคืออาคารศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบหลังเก่า  ที่เป็นศูนย์อาคาร
ข้างหลัง ที่ตรงนั้นผมก็ได้กันตอนเขาทำโฉนด ผมขอความร่วมมือจากพ่ีน้อง
ประชาชน ผมได้กันเอาไว้เป็นที่สาธารณะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านนึกออกไหมครับ
ที่เราเคยให้ไว้เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี อาคารหลังเก่าที่สมัยสร้างสมัยผมเป็น
กำนัน อาคารข้างหลังนั้น อันนั้นเป็นทรัพย์สินของ อบต.เดิมและก็พอยกฐานะเป็น
เทศบาลก็เป็นทรัพย์สินของเทศบาลโดยการยกฐานะ เหตุผลความจำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินการซ่อมปรับปรุงนั้น เนื่องจากว่าทางชมรมผู้สูงอายุขอใช้ เพราะชมรมยังไม่
มีศูนย์ ของเรายังไม่มีที่ทำงานชมรมผู้สูงอายุ เพราะจะได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึง
ประธานได้มาประสานงานกับผม ผมก็ให้ไปดูให้เลือกเอาว่าจะเอาอาคารไหน โรงน้ำ 

ศูนย์ข้อมูลที่เป็นอาคาร อบต.หลังเก่า และโรงไวน์ ท่านประธานบอกว่าเอาโรงศูนย์
ข้อมูลที่เป็นที่ทำการ อบต.ชั่วคราวเก่า และส่วนที่สองแบ่งเป็นสองซีก ตอนนี้ผมได้
นำเสนอพม. ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทุก
ประเภทไม่ว่ าด้ านสุขภาพอนามัย  ด้านอาชีพและรายได้  ซึ่ งผมก็ ได้ เสนอ



 ๒๐ 
คณะกรรมการเสนอพม. เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ผมก็ได้นำเสนอแต่งตั้ง ต่อไป
ตรงนั้นจะมีสองศูนย์ ศูนย์ของชมรมผู้สูงอายุและศูนย์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางของ
ตำบลคลองปราบ ไม่ใช่ว่าถือเป็นเทศบาลคือมีคณะบริหารมาจากภาคประชาชน 

ภาคีร่วมโดย พม.เป็นหน่วยงานพ่ีเลี้ยง และเทศบาลเป็นหน่วยงานพ่ีเลี้ยง จะได้ดูแล
แก้ไขปัญหาเดือดร้อนโดยภาคประชาชนที่มีองค์กร ผมไปดูแล้วจำเป็นจะต้อง
เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปรับปรุงอาคารโครงสร้างยังดี แต่กระเบื้องหลังคาก็ชำรุดไปบ้าง
แล้ว ฝ้าเพดานก็ชำรุด ระบบไฟก็ต้องเปลี่ยนใหม่ ผมดูแล้วประมาณการงบประมาณ 

ก็เลยโอนให้ค่าซ่อมบำรุงปรับปรุงอาคารหลังนั้น  ผมคิดว่าเกิน 150,000 บาท   

ว่าง ๆ ท่านก็ไปดูได้ ตอนนี้ผมให้ชุดทำงานไปรานต้นไม้ ไปตัดแต่งไว้บางส่วนแล้ว 

ยังเป็นการซ่อมอาคารภายในและก็จะทำพิธีเปิด พม.บอกว่าเขาจะมาร่วมด้วย ก็
เหมือนที่น้ำพุ ชมรมผู้สูงอายุมีอาคารต่างหากเลย ได้งบมาสร้างอยู่ที่ รพ.สต.ของ
น้ำพุ  แต่ของเรายังไม่มีที่ที่ เป็นสัดส่วนของชมรมผู้สู งอายุ  และผมจะได้ตั้ ง
คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในนามตำบลคลองปราบ เทศบาลก็
หนุนเสริมเพ่ือภารกิจให้เขามีที่ทำการเป็นของเขาเองนะครับ ก็เลยต้องตั้งงบในการ
ซ่อมของเก่าให้สามารถมาใช้งานได้ดีกว่าทิ้งไว้ ถ้าท้ิงไว้มีแต่ชำรุดทรุดโทรม ถ้าเหลือ
ก็จะเอาไปซ่อมงานส่วนอ่ืนที่มีความจำเป็นในการซ่อม เป็นต้นว่าบางที่เราต้อง
จัดซื้อวัสดุอุดหลุมบ่อเล็กๆ น้อย ต้องใช้งบในส่วนนี้ครับ ส่วนรายละเอียดนั้นก็ขอ
อนุมัติตั้งงบไว้ก่อน รายละเอียดช่างได้ประมาณการทำรายการไว้เบื้องต้นแล้ว 

ขอบคุณมากครบั 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
ครับ ข้อ 5.4.1  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ โอนงบประมาณรายจ่าย  โอนเพ่ิม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์     
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ เป็น
การซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 

งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)   ก่อนโอน 30,000 บาท  

(สามหมื่นบาทถ้วน) โอนเพ่ิม 170,000 บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือ  

หลังโอน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โอนลดมาจาก แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  งบดำเนินงาน ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าข่ายลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลตำบลคลองปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 งบประมาณที่ตั้งไว้  250,000บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ก่อนโอน 

192,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)   โอนลด 170,000 บาท  

โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม     มีสมาชกิสภาเทศบาล     เห็นชอบ    ............11.....เสียง 
                              ไม่เห็นชอบ  .............-........เสียง  
                                                           งดออกเสียง .............1.......เสียง (นายเฉลิมวุฒิ) 
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 ๒๑ 
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

 เพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามในเรื่องอ่ืน ๆ ขอ เชิญครับ ขอเชิญ         
คุณบรรยงค์  บุญอินทร์ ครับ 
 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับผมมีเรื่องจะซักถามสองสามเรื่องครับ ผมเข้าในสำนักงานเทศบาลห้อง
กองคลัง และก็ห้องสำนักปลัดท่านผู้บริหารก็น่าจะทราบครับตอนนี้หลังคารั่วครับ 
ท่านไปดูได้เลยครับฝ้าเพดานเป็นรูโหว่ครับ เจ้าหน้าที่บอกผมว่าเวลาฝนตกหลังคา
รั่วน้ำลงมาเต็มหมดครับ ถ้าเกิดสายไฟรั่วก็เกิดซ็อตได้นะครับ ผมอยากให้คณะ
บริหารได้ตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมครับ เทศบาลเป็นหน้าตาของพวกเราทุก
คนนะครับ ไม่ใช่ใครไปใครมาฝนตกหลังคารั่ว น้ำทะลักเลนในห้องสำนักงาน เรื่องท่ี
สองการซ่อมระบบแอร์รถตู้กู้ชีพ ผมไปนั่งห้องกู้ชีพก็มีพนักงานกู้ชีพบอกว่าแอร์
รถยนต์ทั้งสองคันเสียครับ ไม่สามารถบรรเทาชาวบ้านได้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดส่ง
เคสผู้ป่วยข้างหลังแอร์ไม่มีนะครับ ถ้าเกิดฝนตกเปิดกระจกไม่ได้นะครับ ผมอยาก
ทราบว่า ให้ผู้บริหารได้เปลี่ยนแอร์นะครับ เราซ่อมจุดนี้จุดโน้นก็เสียอีก ให้เปลี่ยน
สองคันนะครับเปลี่ยนแอร์ เรื่องที่สามนะครับ ผมพูดเองแต่ใจนะครับตอนนี้การ
เลือกตั้งผ่านมาปีกว่าแล้วนะครับสมาชิกสภาเรามี 12 ท่าน ผู้บริหารมี 5-6 ท่าน 
สำนักงานมีเป็น 20 ท่าน เราไม่ได้พบปะเราไม่ได้ละลายพฤติกรรมได้เลยครับ ผม
อยากทราบให้เทศบาลได้มีหนังสือการอบรมของสมาชิกใหม่   หรือเจ้าหน้าที่
ผู้บริหารได้ฝึกอบรมฝึกฝนประสบการณ์ใหม่ ๆ นะครับ ตอนนี้ระเบียบก็เปลี่ยน
ใหม่ๆ ทั้งนั้น ถ้าสมาชิกบางท่านก็พึงเข้ามาใหม่พวกผมก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเป็นการ
ทบทวนนะครับ ผมอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือโครงการอบรมสภาให้รู้หน้าที่
ว่าสมาชิกสภาว่ามีแบบไหน งบประมาณทำแบบไหนจะให้มีความรู้เท่าเทียมกันนะ
ครับ เรื่องที่สี่เรื่องการซ่อมถนนบนเส้นทางหมู่ที่ 5 บนเขานะครับ ตอนนี้ชาวบ้าน
ก็ปรารถกับผมว่าถนนใช้ไม่ได้แล้ว เข้าไปดูทีตะบนเขาเป็นร่องน้ำหมดเลยครับ ยิ่ง
ฝนตกหนักเป็นร่องชาวบ้านก็ไม่รู้หลบรถไปทางไหนนะครับ บรรทุกน้ำยางมาก็ทุก
ไม่ได้แล้วเข้าป่ายางเพ่ือนนะครับ ชาวบ้านพูดกับผมผมรับปากกับชาวบ้านว่าเดี๋ยว
ผมเข้าที่ประชุมให้นะครับ ผมมีเรื่องขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับขอเชิญท่านนายกตอบข้อซักถามสมาชิกครับ 
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
    ขอบคุณครับเพ่ือนสมาชิกที่ได้นำเสนอการซ่อมอาคารที่ทำการ เบื้องต้นก็
ซ่อมไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่ซ่อมกันเองผมให้รองอำนวยขึ้นหลังคาและก็นักการ ผมก็
พูดตรงไปตรงมาเล็กๆน้อย จริงๆคือเป็นหน้าที่ของนักการ ก็คุยแล้วว่านักการต้อง
ทำหน้าที่ดูแลในเบื้องต้นก่อนนะครับ ถ้าซ่อมใหญ่ก็ให้ช่างเช็คในการซ่อมปรับปรุง 
ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ วันนั้นก็ให้รองอำนวยชวนชุดป้องกันไปซ่อมอยู่สองวัน แต่ได้
เฉพาะข้างหน้า ข้างหลังหลังโน้นก็ยังรั่วอยู่ อาคารหลังโน้นก็ยังรั่ว เราก็ยอมรับว่า
ต้องเปลี่ยนระบบกระเบื้องเพราะว่ารางที่เป็นอะลูมิเนียมมันผุ รางที่หน้าจั่วที่ปัน  
หยาต้องรื้อกระเบื้องด้วย ถ้าซ่อมใหญ่รื้อกระเบื้องสำนักงานก็ต้องขยับก่อน ช่วงนี้
เป็นช่วงฤดูฝนด้วย ถ้าเราเปิดหลังคาซ่อมในห้องนั้นท่านนึกออกตะฝนตกอุปกรณ์



 ๒๒ 
อะไรถ้าไม่ได้รื้อออกมันก็จะเสียหาย ท่านก็คงเข้าใจต้องรื้อเพราะว่าอลูมิเนียม
ที่เป็นรางจากจั่วต่าง ๆ ต้องรื้อแล้วหลังคาข้างบนไม่ใช่เฉพาะอย่างเดียวโบกปูนไว้
ด้วย ถ้าซ่อมใหญ่ต้องรื้อหลังคาออกหมด และก็ต้องเปลี่ยนรางที่เป็นอะลูมิเนียม
เดิมมันผุหมดแล้ว มันรั่วที่รางนั้น แล้วก็กระเบื้องบางแผ่นมันก็แตก ถ้าจังหวะรื้อ
ช่วงนี้ช่วงฤดูฝน เจ้าหน้าที่ก็ต้องขยับที่ทำงาน ต้องรอจังหวะผมต้องดูลักษณะการ
ซ่อมเพราะว่าข้างหน้ามุกก็เช่นเดียวกัน ตรงจั่วที่มีรางอะลูมิเนียมและมีกระเบื้องมุง
อยู่ตรงนี้ทรงปันหยาช่วงนั้นจะรั่วถึงมาก เพราะมันหมดอายุการใช้งานแล้ว รางรับ
น้ำที่เป็นแบบสังกะสีต่อไปอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสแตนเสลเพ่ือให้อายุการใช้งานนี้ก็
ดูแลในการซ่อมบำรุงอยู่ ไม่ใช่ว่าจะเพิกเฉยนิ่งนอนใจ ในเบื้องต้นก็ได้ซ่อมไปก่อน ก็
ไปรื้อกระเบื้องออกที่จะเปลี่ยนนั้นไม่ใช่ทำไม่ได้ทำได้ ทำได้แต่ต้องรื้อทั้งระบบเลย 
ครับก็พยายามที่จะซ่อมอยู่นะครับ และก็เรื่องอบรมสมาชิกเราจะอบรมเฉพาะของ
เทศบาลคลองปราบเพียงกลุ่มเดียวคงไม่ได้ ต้องไปอบรมตามหลักสูตร ตอนนี้ฝ่าย
สมาชิกเขาก็มีโครงการให้ท่านมาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพราะต้องไปอบรมร่วมระดับ
จังหวัดเราเปิดเองไม่ได้ ผมบอกแล้วถ้าใครจะศึกษาหาความรู้ผมก็ยินดี ไม่เคย
ขัดข้องเจ้าหน้าที่ไปอบรมไปเกาะพงันก็หลายวันใช่ไหม ส่วนการคลังไปกันเป็นชุด 
ช่วงหลังก็ไปที่บ้านดอน ก็เปิดอากาสให้ทั้งนั้นใครจะศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในการ
อบรมนี้ไม่เคยปิดกั้นใคร ถ้าฝ่ายสมาชิกมีความสนใจก็ยินดี เปิดอยู่หลายรุ่นผมผ่าน
หนังสือแล้ว ถ้าอย่างไรก็ติดต่อเจ้าหน้าที่และสมัครต้องสมัครไว้ก่อน แล้ ว
ลงทะเบียนว่าเราจะไปรุ่นใหนๆ ก็ยินดีนะครับถ้าท่านสนใจครับ แต่เราจะเปิด
เฉพาะของคลองปราบก็คงทำไม่ได้ครับ แล้วก็ผมไม่ใช่ว่าจะอ้างอิงนะครับคือตอนนี้
งบพัฒนาข้างนอก  ผมรู้ว่ามีถนนหลายสายที่ชำรุดสึกหรอชาวบ้านไปมาลำบาก 
โดยเฉพาะโซนหมู่ที่ 5 ไม่ใช่เฉพาะข้างบนนะครับ ข้างล่างผมกับรองอำนวยและวัน
นั้นส.ท.วารุณี ก็ประสานไปแก้ไขในเบื้องต้นบ้างแล้ว ทำในวันสำคัญเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี เราก็ไปพัฒนาเพียงบางส่วนเรามีรถหกล้อ
คันหนึ่ง รถไถนาคันเดียว รถเกรดอะไรก็ไม่มีเอาเท่าที่จำเป็นไปได้ รถไถนาจะเอียง
ตามสภาพพ้ืนที่ใบมีดก็กรีดยาก ผมก็ขึ้นไปดูด้วยตนเองกับรองอำนวยไปทำอยู่สอง
สามวัน ตัดแต่งไม้อะไรด้วยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่เครื่องไม้เครื่องมือเราก็มีจำนวน
จำกัด ไปทำว่าปรับพื้นทีต่้องให้เรียบร้อย แต่ยอมรับว่าทำไม่ได้ ผมกข็อสนับสนุนรถ
เครื่องจักรของ อบจ.ไว้แล้วแต่ปรากฎว่าช่วงนี้ยังไม่ถึงคิวขอรถเกรดรถอะไรต่าง ๆ 
มาพัฒนาข้างบน แล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมได้คุยแล้วกับผู้ ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ผมก็คุยว่า
เวลาผู้รับจ้างขึ้นไปทำถนนคอนกรีต ตอนนี้ลงนามทำสัญญาแล้วใช่ไหม ผอ.กอง
คลังถนนคอนกรีตหมูท่ี่ 5 สายควนเหรียง ลงนามเรียบร้อยแล้ว ถ้างั้นเราจะจ้างต่อ
แต่ผมดูแล้วรถเกรดก็คงทำยากเอาแบ็คโฮอย่างเดียว ปรับเป็นร่องผมก็ขี่ไปสำรวจ
แล้ว บางทีโฟร์วีลของเทศบาลก็ต้องปีนร่อง ผมก็รู้ปัญหาพ่ีน้องประชาชนอยู่นะครับ 
แต่นี้เราจะหางบประมาณนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อม อาจจะตั้งเป็นงบค่าจ้างเหมา
ในการซ่อมอาจต้องจ้างแบ็คโฮไปขุดดินเป็นร่องที่ผนังสูงลงมาไว้ข้างล่าง แต่เกลี่ย
ด้วยรถแบ็คโฮถ้ารถเกรดผมดูแล้วช่วงยาวมันทำยาก ต้องใช้แบ็คโฮอย่างเดียวครับ
ข้างบนโน้น แต่ท่านสมาชิกครับผมก็ให้ส่วนการคลัง ตอนนี้ผมบอกว่าผมก็ประชุม
เจ้าหน้าที่ว่าการพัฒนามีอยู่สาม M คือ M ที่ 1 คือกำลังคน ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็
พร้อมฝ่ายบริหารก็พร้อม M2 การปฏิบัติงานหรืองานเป้าหมายเราก็มีเป้าหมายอยู่
แล้ว แต่มันขาดM ที่ 3 คือเงิน ตอนนี้ผมก็ต้องเกลี่ยเอางบประมาณอะไรมาทั้งนั้น 



 ๒๓ 
ถามผอ.กองคลังได้เลยนะครับผมไม่ใช่จะแอบอ้าง งบประมาณยังเหลือสาม
เดือนแล้วเดือนนี้ไม่ต้องนับแล้ว ยังเหลือบริหารเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
เราตั้งงบประมาณรับไว้ถ้าผมจำไม่ผิดนะ ตอนนี้เราตั้งงบประมาณรับไว้ปี 65 
สามสิบล้าน งบพัฒนาทั้งหมดเลยทั้งเงินเดือนฝ่ายประจำ พนักงานเจ้าหน้าที่ เราตั้ง
ไว้สามสิบเอ็ดล้าน ตอนนี้เงินเข้ามาแล้วที่ส่วนการคลังแจ้งผม ณ กลางเดือน
มิถุนายน ณ วันที่ 16 ผมก็เช็ค ก่อนผมนำเสนอผมให้ส่วนการคลังเช็คกว่าเงินส่วน
ไหนบ้างที่เราโอนได้ เงินมีอยู่เท่าไหร่ที่เราจะเอามาเป็นงบพัฒนาได้ เพราะผมบอก
ตรงๆ ว่าตั้งแต่ผมรับงานมา นี้จะไตรมาสที่ 4 ไตรมาสสุดท้ายแล้ว งบพัฒนาของ
เทศบาลคลองปราบเราที่เป็นชิ้นเป็นอันไม่มีเลย มีแต่ว่าเราได้จ่ายเงินสะสมกันไป
ครั้งหนึ่ง   สี่ห้าล้าน และผมก็ของบกรมมา งบของเทศบาลเองใช้งบ 64 ที่ได้ทำเอง
จริง ๆ คือซอยสละอาทิตย์ล้านเก้าเท่านั้น ถึงตอนนี้เงินที่เข้ามาที่ผอ.คลังเช็คให้ผม
ทุกส่วนทั้งเราจัดเก็บเอง ทั้งงบอุดหนุนที่ให้มานะครับยี่สิบสองล้านเศษ จากตั้งจ่าย
ไว้สามสิบเอ็ดล้าน ถึงจ่ายไปแล้วไม่คิดเดือนนี้นะครับสิบสี่ล้าน ส่วนมากจะเป็น
รายจ่ายประจำ โดยเฉพาะเบี้ยผู้สูงอายุห้าหกล้านเราไม่แตะไม่ได้ เลย เบี้ยผู้พิการ 
เบี้ยสูงอายุ เงินเดือนทั้งของผมของท่านของเจ้าหน้าที่เราก็ไปแตะไม่ได้เลย เพราะ
นั้นคือรายจ่ายประจำ ถึงผมไม่มั่นใจว่า ณ ตอนนี้ที่เรามีรายรับยี่สิบสองล้านเศษ 
เราจ่ายไปแล้วถ้าคิดเดือนนี่ด้วยประมาณสิบห้าล้านเศษ ที่เราจำเป็นต้องจ่ายเป็น
รายจ่ายประจำเอายี่สิบสองตั้งเอาสิบหกล้านไปลบเหลือเท่าไหร่ แต่งบส่วนนี้ไม่ใช่
ว่าจะเอามาเป็นงบพัฒนา เพราะเงินเดือนยังรออยู่สามสี่เดือนท่านนึกออกไม่ครับ 
ผมคิดว่าปีนี้งบพัฒนาไม่เกินสี่ล้าน แต่ไม่รู้จะได้ครับหรือไม่เพราะนี้มันโค้งสุดท้าย
แล้วเงินยังไม่มาเลย ผมให้เจ้าหน้าที่ เช็คอยู่ประจำ ตอนนี้ งบที่ เราตั้งจ่ายไว้     
สามสิบเอ็ด ตอนนี้รับมาแค่ยี่สิบสองล้านเศษ จ่ายไปแล้วสิบห้าสิบหกล้านแล้ว ผม
พูดตรง ๆ ว่าเป็นรายจ่ายประจำทั้งนั้น ทั้งเงินตอบแทนผมด้วย ท่านด้วย เจ้าหน้าที่
ด้วย เพราะรายจ่ายประจำเดือนหนึ่งจ่ายไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดแสนต่อเดือนทุกเดือน ก็
เลยยอมรับว่าผมก็อึดอัดในการทำงาน ผมพูดตรง ๆ ว่าความพร้อมเรามีงานใน
เป้าหมายเรามี แต่เราขาดงบประมาณในการพัฒนาไม่ใช่เฉพาะแค่คลองปราบเกือบ
ทุกที จากรัฐบาลมีปัญหาผลกระทบถึงท้องถิ่น และงบอุดหนุนเฉพาะกิจก็ขอได้
ค่อนข้างจะน้อย ปี65 ผมก็รีบทำได้แค่ 2 โครงการ และปี66 ผมก็คุยอนาคตให้
ท่านเลยว่า ปี 66 ผมจะโยกมาฝั่งนี้ด้วยนะ เพราะปี65 ฝั่งเขต 2 พัฒนาไปให้เป็น
สิบล้านแล้ว ฝั่งนี้บ่นเลย ฝั่งเขต 1 บ่นแล้วว่านายกลืมเขต 1 แล้วหรือไม่ผมบอกไม่
ลืม เอาเขต 2 ก่อน เขต 1 ปี 66 นี้มาเขต 1 นะครับ หมู่4 หมู่ 2 และก็หมู่ 3
เพราะปี 65 นี้ ฝั่งโน้น เขต 1 หมู่ 1 หมู่ 5 ถ้ารวมของ อบจ.ด้วยได้ไปสิบกว่าล้าน
แล้ว งบพัฒนารวมทั้งของเทศบาลเองล้านเก้า  นี้ผมก็พูดตรง ๆ เลยครับแล้วก็ถ้า
จะได้ ผมไปคุยกับอธิบดีไม่เกินสองโครงการ เงินน้อยต้องแบ่ง ๆ กันนะนายก เสนอ
ไป 5 ได้ไม่เกิน 2 ปี 66 ถึงงบของเราเองผมไม่มั่นใจว่าจะเข้าครบถ้วนหรือไม่ 
เพราะนี้ไตรมาสที่ 3 แล้วถ้าได้ครบถ้วนก็ดี จะได้ออกตามที่เราทำเทศบัญญัติไว้ ถ้า
ท่านอยากรู้รายละเอียดก็ขอผอ.ถ่ายเอกสารเพ่ิมเติมสักชุดก็ได้ จริง ๆ เราต้องแจ้ง
สภาอย่างน้อยปีละครั้ง ในรายรับรายจ่ายว่าทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวผมให้ผอ.คลังสรุป
สิ้นปีงบประมาณนะ แต่ตอนนี้ผมเอางบมาเสนอกับท่าน เพราะผมต้องเอาตัวเลขที่
ชัดเจน ถ้าเสนอแล้วเงินไม่มีก็ไม่มีผล แต่ตอนนี้ที่เสนอวันนี้ที่ท่านได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบมีเงินพร้อมที่จะทำอยู่แล้ว แต่ส่วนอ่ืนที่ผมตั้งใจว่าจะนำเสนอไม่ได้
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เสนอเพราะเราไม่มั่นใจว่างบจะเพียงพอหรือไม่ ตอนนี้ก็ได้มาแค่นี้ ผมยอมรับ
ว่าของเราขาด M ที่ 3 คือเงิน เดี๋ยวนี้พัฒนามือสิบนิ้วมันต้องจ้างทั้งนั้นนะครับ 
แม้แต่พัฒนาหมู่ 5 ที่ทำทางให้ผมของบกองทุนเหมืองนะครับสามแสนสองหมื่นห้า
พันบาทกว่าจะได้ผมชี้แจงสองสามรอบนะครับ ตอนนี้กำลังทำอยู่งบกองทุนพัฒนา
พ้ืนที่รอบเหมืองแร่ กว่าจะผ่านมติสามรอบนะครับผมนำเสนอ เขาถามเหตุผลอะไร
มากมาย กว่าจะอนุมัติสามรอบ ไม่ใช่ว่าอยู่เสนอครั้งเดียวได้เลยนะครับ ถ้ามีความ
จำเป็นจริง ๆ ด้วยงบประมาณจำกัดขอให้ท่านมาบอกความจำเป็นถ้าไม่ทำชาวบ้าน
เดือดร้อนจริงก็ให้มาบอกด้วย บางทจีะให้ผู้บริหารไปดูทุกวัน ถนนทุกสาย แหล่งน้ำ
ทุกที่ก็คงเป็นไปไม่ได้ก็ขอฝากท่านช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยนะครับ โทรมาก็ได้
ทำหนังสือมาก็ได้ เรายินดีจะไปดูแลให้ช่วงนี้ก็ผมก็ต้องขอบคุณท่านประธานที่ให้
โอกาสผมไม่ใช่คุยนอกเรื่อง แต่ผมพูดให้ท่านได้เห็นภาพที่เราทำงานที่จริงผมตั้งเป้า
ทำงานในปีนี้ให้เยอะกว่านี้ แต่ดูงบประมาณแล้วเรามีจำนวนจำกัดเราต้องทำตาม
งบประมาณที่ได้รับครับ  เบื้องต้นก็ขอขอบคุณครบัท่านประธานครับ ครับเรื่องแอร์
รถกู้ชีพผมอนุมัติไปแล้วหกพันกว่าบาท ผมพูดตรง ๆ ผมก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าใครมี
อะไรก็รายงานไม่ใช่ให้นายกไปดูทุกเรื่อง คนใช้ของรู้ว่าของอะไรเสียหายบ้างรีบ
เสนอมาไม่ใช่ปล่อยนายกต้องไปเห็นเองทุกเรื่อง ผมพูดอย่างนี้ผมมีอะไร ผมพูด
ตรงๆ ก็เสนอมาผมก็ผ่านถ้าเกินอำนาจผมก็เข้าสภาให้ ไม่ใช่นายกไปดูทุกเรื่องทุก
วัน ผมพูดอย่างนี้ ผมอนุมัติไปแล้วหกพันกว่าบาท ผอ.กองคลังก็รู้ใช่ไหมซ่อมทั้ง
แอร์ทั้งอะไรเรียบร้อย เห็นเสนออนุมัติซ่อมรถหกล้อด้วยเปลี่ยนยางหกล้อด้วย ให้ผู้
ที่ใช้งานดูแลรักษาถ้าเกินกำลังต้องแจ้งมา นะครับผมพูดตรง ๆ อย่างนี้ครับ 
ขอบคุณครับ 
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 ครับเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกไหมครับ ขอเชิญท่านกมล  ครับ 
 

นายกมล  บุญเนื่อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กระผมนายกมล       
บุญเนือง สมาชิกสภาเขตที่ 2 วันนี้ผมมีเรื่องเสนอแนะผ่านคณะผู้บริหารเพ่ือที่จะ
แก้ไขปัญหา และในหลาย ๆ ด้านตามที่ท่านนายกได้พูดคุยนะครับ กระผมก็เป็น
ส่วนหนึ่งที่เป็นกระบอกเสียงชี้แจงให้กับชาวบ้านที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพัฒนา
หลาย ๆ ด้าน เพ่ือให้เขาเข้าใจแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงทุกสิ่งทุกอย่าง
ภาคประชาชนโดยที่เขาไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในตรงนี้วิพากษ์วิจารณ์ ในเรื่อง
งบประมาณในเรื่องการพัฒนาหลาย ๆ ด้าน ผมในฐานะสมาชิกสภาเขตที่ 2 
ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ร่วมพัฒนาและสร้างสาธารณูปโภคของหมู่ที่ 1 ไปเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านก็เห็นอกเห็นใจและมีบางสิ่งบางอย่างชาวบ้านเขาก็มีความ
กังวลและฝากผมมาสอบถาม ในเรื่องการที่ยังค้างคาอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของสนาม
กีฬาบ้านหนองปลิง ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านถามผมว่าจะดำเนินการเสร็จเมื่อไหร่ ตรงนี้
ผมก็บอกกับชาวบ้านไปแล้วว่า ตรงนี้ผมก็ต้องไปถามคณะผู้บริหารอีกครั้งหนึ่ง ว่า
ตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ในส่วนที่สองเรื่องคูระบายน้ำเข้านบปราบ ซึ่ง
ตอนนี้ผมได้นั่งพูดคุยเกษตรหรือนักวิชาการ ได้พูดคุยถ้าตรงตามที่พูดคุยเขาว่าจะ
เกิดภัยแล้งประมาณ 6- 9 เดือน ถ้าตรงนี้เกิดความเป็นจริงผมคิดว่าเกษตรกรผู้ที่มี
ผลไม้ ก็จะมีความกังวลและหนักอกหนักใจ ฉะนั้นในสถานที่ของนบปราบนะครับ 



 ๒๕ 
ผมคิดว่าถ้ามีน้ำจากคลองวังช้างระบายเข้าใป ก็สามารถช่วยเกษตรกรได้สักอึด
ใจหนึ่ง ถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึงระยะยาวนานก็จริง สามารถที่จะช่วยให้ทรัพย์สินของ
ประชาชนมีความรม่รื่น และก็เย็นใจขึ้น และอีกอย่างหนึ่งเรื่องของกระแสไฟฟ้าของ
หมู่ที่  1 ตั้งแต่ซอยถ้ำขรมจนถึงบ้านคลองวังช้าง ซึ่งตอนนี้ประชาชนก็มีความ
เดือดร้อน เพราะระบบไฟตกตลอดทุกวัน ดับๆ ติดๆ ผมขอฝากความหวังตรงนี้ผ่าน
คณะผู้บริหารนะครับ ผมก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแล้วเขาบอกว่าสามารถทำได้ 
คือขอเพ่ิมกระแสไฟฟ้านะครับ มีกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตรงนั้นแค่เฟสเดียว เราจะทำ
กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่บางครั้งบางคราวก็เกิดความกังวล แล้วเรื่องกระแสไฟฟ้ามัน
ไม่พอนะครับผมก็ต้องสอบถามไฟฟ้าไป ให้ผมล่ารายชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ชื่อตัว ชื่อ
สกุล แล้วก็เลข13 หลักแล้วก็ทำเรื่องมาถึงเทศบาล เพ่ือให้เทศบาลได้ดำเนินการ 
ร้องขอสำนักงานไฟฟ้า เพ่ือพิจารณาและก็เพ่ิมเติมกระแสไฟฟ้าตรงนั้นได้ ประการ
ที่สี่ ในเรื่องป้ายโครงการที่ทำไปแล้วที่สวนสละอาทิตย์ก็มีนักวิชาการหรือผู้บริหาร 
บางท่านก็เกิดความกังวลว่าถนนสายนั้นมีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดเป็นผู้ลาดยาง 
หรือเป็นผู้กระทำและมีคณะกรรมการใครบ้าง ผมไม่ทราบว่าตรงนั้นได้ปิดแล้วหรือ
ยัง เพราะผมขี่รถไปก็มองไม่เห็นนะครับ เรื่องที่ห้าขอฝากความหวังตรงนี้นะครับ
บริเวณภูเขาขรมตรงนั้นนะครับ ในอนาคตข้างหน้าก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว และตอนนี้ผมก็มีความกังวลว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้ น ใน
อนาคตนั้นเราจะทำเชื่อมต่อกับเทศบาลเมืองนาสาร แล้วก็มีสู่การท่องเที่ยวบ้าน
หนองปลิงนะครับ ซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าสำนักสงฆ์ถ้ำพระเขาก็มีการคิดพัฒนาในการ
ก่อสร้าง และได้ถูกตำหนิจากนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ที่เข้ามาวินิจฉัยหรือวิจัย
เกี่ยวกับสถานที่ได้สร้างปิดบังทัศนียภาพและตอนนี้เขาคิดที่จะสร้างโรงครัว โรงฉัน
ที่จะทำถนนเชื่อมต่อกับเทศบาลเมืองนาสาร ผมมีความกังวลนะครับ ฉะนั้นผมก็ไม่
สามารถที่จะพึงใครได้ นอกจากท่านนายกจะนำเสนอไปว่าที่ตรงนั้นถ้าเราจะสร้าง
โรงครัว โรงฉันสร้างไม่ได้ เพราะเราจะสร้างถนนเพ่ือที่จะเชื่อมต่อกับเทศบาลเมือง
นาสาร ฉะนั้นถ้าเขาสร้างไปแล้วสมมติราคาสี่ห้าแสนเราจะไปสั่งรื้อไม่ได้ ฉะนั้นเรา
ต้องไประงับไว้ก่อนเพ่ือที่จะในอนาคตที่เราจะถนนทำเชื่อมต่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี้
จะได้ไม่มีอุปสรรค และก็ไม่มีปัญหานะครับ และเรื่องที่หกนะครับเรื่องทางโค้งไม่ว่า
จะเป็นบริเวณข้างวัดถ้ำขรม บริเวณข้างบ้านคุณพ่อของท่านเลขานะครับ และสาม
แยกเข้านบปราบ ตรงนั้นผมรู้สึกว่าตรงนั้นมันเป็นทางโค้ง เวลารถข่ีไปเร็วๆ ที่จะมา
จากตลาดบ้างมาจากนบปราบบ้างตรงนั้นจะทำให้กิ่งเงาะอะไรต่างๆ ปิดบัง
ทัศนียภาพ ถ้าเกิดมาแล้วก็สามารถจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ฉะนั้นจึงจะขอกระจก
สามจุดด้วยกันเพ่ือที่จะให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็น ในขณะที่รถวิ่งสวนไปมาได้นะ
ครับ ฉะนั้นคือสิ่งที่ผมนำมาเสนอนะครับ เพ่ือที่จะขอความอนุเคราะห์จากคณะ
ผู้บริหารเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นะครับ ฉะนั้นผมก็มีส่วนหนึ่งแล้วนะครับที่
ช่วยเหลือการอธิบาย ให้ชาวบ้านได้เข้าใจถึงแผนงานในการพัฒนา ในเมื่อชาวบ้าน
ตั้งใจให้มามีส่วนร่วมในตรงนี้ เราก็สามารถที่จะบอกที่จะพูดที่จะถาม ให้ชาวบ้าน
เข้าใจบางสิ่งบางอย่าง เมื่อเขาเข้าใจแล้ว เขาก็สามารถที่จะนำไปบอกกล่าวไปบอก
ต่อเราก็จะทำให้สภาของเรานะครับ ท่านก็เห็นว่าตรงนี้ที่เขาตั้งใจเสนอมาเป็น
ตัวแทนชาวบ้าน ก็สามารถทำงานบอกเหตุบอกผลได้ฉะนั้นผมก็ขอนำเสนอ 6 
รายการนี้ก่อน ขอบคุณมากครับท่านประธาน  
  



 ๒๖ 
นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   

 ครบัขอเชิญท่านนายกครับ 

 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณส.ท.กมล ที่ได้นำเสนอก็ผมถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับ ตามตัวอย่าง 
รัฐบาลใหญ่ก็เช่นเดียวกันก่อนเข้าวาระจริง ๆก็เปิดโอกาสให้ ส.ส.เสนอเห็นของเรา
ก็ ส.ส.จ๋านำเสนอเรื่องป่าคลองวังช้าง ป่าคลองน้ำเฒ่าเราได้ไปเข้างานที่ทำ
ประสานงาน เราก็ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการ ผมต้อง
ขอบคุณที่ท่านได้นำเสนอปัญหาพ่ีน้องประชาชน ผ่านฝ่ายบริหาร บริหารจะรับมา 
ถ้าเกินความสามารถก็จะส่งต่อถ้าไม่เกินความสามารถก็จะไปแก้ไขให้ นี้ผมถือว่า
เป็นสิ่งที่ดีนะครับ ที่เราจะใช้เวลาในการบริหารจัดการ ระหว่างสมาชิกสภากับฝ่าย
บริหารในฐานะท่านก็เป็นตัวแทนชาวบ้าน กระผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ  ผมขอ
ตอบเป็นสาระครับ ต่อไปเรื่องสนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองปลิงนะครับ คือหลังสุด
เมื่อต้นเดือนมิถุนายน ผมได้เชิญผู้ประกอบการ ผมได้อธิบายครั้งก่อนผมก็อธิบาย
ไปครั้งหนึ่งแล้ว ผมดูแล้วสัญญาแบบแปลน ปร.4 ไปคนละเรื่องเลย สัญญาเขียนไว้
ว่า 33 x 53 แต่พ้ืนที่ทำจริง 61X41 แล้วประมาณการบางเรื่องอย่างท่อเจาะปรุ
ถ้าแบบแปลนทำสนามหญ้าจริงท่อเจาะปรุฝั่งเรียงเป็นเมตรๆไม่ต้องทำ เพราะ
เนื่องจากเราไม่จำเป็นต้องระบายน้ำเพราะหน้าแล้งหญ้าจริงมันต้องการน้ำ เหมือน
สนามโรงเรียนบ้านคลองปราบสนามหน้าเทศบาล ถ้าทำสนามหญ้าจริงไม่ต้องมีท่อ    
เจาะปรุให้สิ้นเปลืองงบประมาณตั้งสองสามแสน ยกเว้นสนามหญ้าเทียมเพราะเรา
ต้องการระบายน้ำ ก็วันนั้นผู้รับจ้างก็ยอมรับว่าวันนั้นเอาสนามหญ้าเทียมมาใช้กับ
สนามหญ้าจริงเผื่อจะได้ ผมว่าถ้าหญ้าจริงก็หญ้าจริงไปเลยไม่ต้องรอว่าค่อยรื้อ
เปลี่ยน ถ้าจะทำหญ้าจริงก็ทำไปเลย ไม่ใช่เอาหญ้าเทียมมาทำรองรับเผื่อจะรื้อของ
หลวงไม่ใช่รื้อง่าย ๆ นะครับการรื้อ หญ้าเทียมคือหญ้าเทียม ผมบอกอย่างนั้นผมไม่
เห็นด้วย ก็เลยให้ช่างปรับแก้หญ้าจริงคือหญ้าจริงเอาส่วนที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ ไป
เพ่ิมส่วนที่เราเพ่ิมเติม คือสนามจริงๆ มันมากกว่านั้น ผมอยากจะทำแล้วคือทำให้
จบเลย แต่ผู้รับจ้างไม่ยอมผมก็ให้น้องวุฒิ ช่างไปปรึกษากับสตง. สตง.บอกว่าไม่ใช่
เราฟังผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องฟังเราเราจ้าง ถ้าเราทำแก้ไขแบบแปลนเสร็จแล้ว แจ้ง
ไปให้ผู้รับจ้างมาดำเนินการ ถ้าเขายอมรับทำบันทึกแนบท้ายสัญญาแก้ไขแบบ
แปลน แต่ปรากฎว่านัดวันที่ 15 เขาไม่มานะครับ ผมบอกว่าถ้าเขาไม่มาวันที่ 15 
ผมจะไม่เจรจาแล้ว ขอยกเลิกแต่ไม่ใช่ยกเลิกโครงการ ปรับใหม่หมดเลยปรับใหม่
ต้องเอาเข้าสภาใหม่ ทำให้เต็มพ้ืนที่ที่เดียวจบเลย เพราะพ้ืนที่มันเยอะกว่านั้นพ้ืนที่
รองรับไม่ใช่7 คน ได้ถึง 9 คนนะ ไม่ใช่เที่ยวแบ่งทำทีนิดทีหน่อย ทำแล้วทำให้จบ
เลยเงินล้านกว่าบาททำพอ ผมดูแล้วนี้กำลังจะให้เจ้าหน้าที่แจ้งบอกเลิกสัญญาเลย 
ผู้รับเหมาก็บอกผมแล้วถ้ายกเลิกเขาฟ้อง เพราะเขาบอกเขาลงทุนมาแล้วสามสี่แสน
มาแล้ว ผมดูแล้วทรายนั้นไม่ถึง 100 คิว หินสองกองผมรู้ราคาอยู่ ทรายคิวถ้าซื้อ
เองไม่เกิน 450 บาท มันบอกค่าทรายที่กองตรงนั้น ผมดูแล้วบรรทุกรถไม่เกิน 20 
เที่ยว คิดอย่างไรตั้งสองแสน แล้วก็หินนั้นคิดว่า 35 คิวผมว่าไม่ได้สองกอง ผม
เกลี่ยทีที่เต็นท์โควิดไปกองหนึ่งแล้วไม่ได้แน่นอน เขาว่าได้ถมพ้ืนไป 50 เซ็นติเมตร 
ผมว่าถมที่ไหน ถ้าถมเล็กน้อย ๆ เขาว่าถมยกระดับไปแล้ว ถมที่ไหนครับ ผมบอก
ว่านี้ผมให้มาผู้รับเหมาฟ้องผมไม่ใช่ท้าทาย เพราะทำผิดทั้งนั้น ผมบอกแล้วผมมารับ



 ๒๗ 
ช่วงงานผมต้องดูรายละเอียดแบบแปลนด้วย แล้วก็ไม่ใช่ยกเลิกโครงการ 
ยกเลิกเพ่ือทำใหม่ให้มันดีขึ้น ให้มันคุ้มค่ากับงบประมาณเพราะเงินช่วงนี้หายาก
ครับ นี้ผมให้เจ้าหน้าที่ไปทำยกเลิกเพ่ือที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขเอาเข้าสภาใหม่คือข้อ 
29 แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ถูกไหมผอ.คลัง แต่เราต้องแก้หลังจากยกเลิกเสร็จแล้ว ไม่ใช่ยกเลิกเอา
ไปไหนยกเลิกเพ่ือปรับปรุงแก้ไขใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ครับ นี้ก็ขออธิบาย
เพ่ิมเติมครับ เพราะนัดผู้รับจ้างมา 3 ครั้งแล้ว ผมไม่ยอมผมไปคุยกับสตง.แล้ว 
สตง.ว่าถ้าอย่างนั้นนายกยกเลิกเลย เขาจะฟ้องเอาสภาพความเป็นจริงว่าทรายกี่
กองไปเช็คผมให้เจ้าหน้าที่ไปถ่ายภาพไว้หมดแล้ว เขาเอามาไว้ 100 คิว จะให้เรา
เสียค่าเสียหาย 120 คิวเป็นไปไม่ได้ ของจริงคือของจริงนะครับ ต่อไปเรื่องคู
ระบายน้ำนบปราบ ผมก็พูดกับท่านตรง ๆ เลยว่าปัจจุบันนี้ถ้าใครไม่สัมผัสหน้างาน 
จะไม่รู้ผมไม่ใช่ว่าคุยนอกเรื่อง ตอนนี้ผมพูดตรง ๆ ผมทำหน้าที่ทั้งผู้บริหารและผู้
ปฏิบัติ ผมกล้าพูดได้อย่างนี้ว่าในพ้ืนที่นั้น ผมกับรองนวยออกพ้ืนที่เหมือนเป็นผู้
ปฏิบัติคนหนึ่ง แล้วก็ รู้ทุกขั้นตอนแล้วมีปัญหาไปเคลียร์ด้วยตนเองทุกขั้นตอน
เช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือดีแต่ อีกส่วนหนึ่งคุยด้วยไม่ค่อยรู้เรื่อง 
นอกจากคุยไม่รู้เรื่องแล้วเรียกร้องสิทธิอย่างเดียว คือบางรายที่ผ่านมาเอาแต่สิทธิ
อย่างเดียวถ้าต้องเอาข้างต้นต้องหนึ่งพันค่าใช้จ่าย จ่ายมาไม่จ่ายไม่ให้โค่น นี่คือ
ปัญหานี้ผมถูกแจ้งความดำเนินคดีอยู่ถนนสายนั้น เดี๋ยวนี้การทำงานคนที่ง่ายก็ง่าย
คือผ่านตรงนั้นฝั่งโน่นได้ 4 ราย ฝั่งขวาไม่มีปัญหา ฝั่งซ้ายแค่ 2รายเคลียร์จบแล้ว 
อีก 1 รายยังมีปัญหาอยู่ เขาแจ้งความผม 1 ราย แต่ผมบอกโครงการผมไม่ทิ้ง 
เพราะถ้าทิ้งเงินยี่สิบสามล้าน อบจ.หลุด โอกาสของเราอีกกี่ปีเราจะสร้ างเองยาก 
เราคงไม่มีงบเพียงพอ เมื่อวานผมก็บอกน้องแล้วไปประชุมที่ แก้วสมุยทำ mou 
เรื่องขยะ เขาบอกว่าจะส่งช่างให้ดูเขาต่อรองผมว่า ถ้าถนนไม่เสร็จโครงการไม่
อนุมัติคงมีปัญหา ถนนต้องเสร็จพร้อมใช้งานจึงจะอนุมัติ  นี่คืออบจ.เขาให้
แนวนโยบายผมมาอย่างนี้เลย เหมือนนบปราบก็เช่นเดียวกันผมเคลียร์หมดแล้ว ฝั่ง
ขวาของพ่ีเทือกผมเอ่ยนามโอเค แต่ฝั่งตะวันตกยังไม่โอเคนะ ผมบอกถ้าไม่โอเคผม
ไม่ทำแล้ว เพราะทำแล้วเวลายุ่งยากไม่เคยมาช่วยเลย ผมไม่ใช่พูดแบบน้อยใจ ผม
กับรองนวยไปโรงพักสองครั้งแล้ว ผมบอกรองนวยไม่ต้องกลัวผมไปเอง นี่คือการ
ทำงานในปัจจุบัน อุปสรรคมากมายในพ้ืนที่แต่ผมก็บอกว่า ถ้างานที่เกิดประโยชน์
กับประชาชนคนเพียงคนเดียวแย้ง แต่คนเป็นร้อยผมเอาคนเป็นร้อย เพราะผมมุ่ง
ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นหลัก คนส่วนน้อยผมก็ชี้แจงเอา แล้วก็เคลียร์ด้วยเงินทั้งนั้น 
วันนั้นอีกเจ้าผู้ใหญ่หมู่ 1 จ่ายแทน เดี๋ยวนี้เรียกร้องสิทธิเท่านั้น   เหมือนนบปราบ
ฝั่งตะวันตกของพี่เทือกก็โอเคแล้วผมพูด  ตรง ๆ แต่คุยด้วยวาจา แต่ฝั่งตะวันตกลูก
น้าเคียนหรือไม่ผมไม่รู้ยังไม่โอเค เพราะไปไม่เจอถ้าให้ไปทำงบยังไม่ตัดแต่ต้อง
เคลียร์เรียบร้อย ผมขี้เกียจยุ่งยากในภายหลังแล้ว ต่อไปงบ 66 จะเข้าแผนถ้า
ลายเซ็นไม่ครบถ้วนผมไม่เข้าให้ ผมพูดอย่างนี้ ถ้าลายเซ็นครบถ้วน 100 % ถ้า
บุกเบิกใหม่ ถ้าซ่อมเก่าโอเค เพราะปัญหาเยอะแยะจิปาถะ เราไปแก้ทั้งเหนื่อยกาย 
ทั้งเหนื่อยใจ ทั้งเสียความรู้สึกด้วย จู่ๆ ไปโดนแจ้งความดำเนินคดีกับเรื่องส่วนรวม 
นี่ผมพูดเรื่องจริงทั้งนั้นนบปราบเงินยังมีอยู่สามหมื่นหก แต่ต้องฝั่งตะวันตกของคู
อนุญาตเรียบร้อยจึงจะอนุมัติ เพราะต่อไปผมบอกว่าผมเป็นผู้บริหารบ้างแล้ว ผมจะ
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ลดการปฏิบัติด้วยตนเองบ้างนะพูดอย่างนี้ ต่อไปเรื่องไฟฟ้าครัวเรือน เอาอย่าง
นี้ท่ านทำบันทึกมา ทำบันทึกมาเดี๋ ยวผมจะประสานไฟฟ้าให้คือสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้นะ เขาจะมาเช็คดูว่าถ้าหม้อแปลงกำลังน้อยก็เปลี่ยนเพ่ิมกำลังไฟได้
จากสองสายเพ่ิมเป็นสามสายได้ เดี๋ยวเราจะทำหน้าที่ประสานเข้าแผนของไฟฟ้าไว้
ให้ ส่วนไฟฟ้าสาธารณะผมก็ได้รับคำสะท้อนว่าทำไมเมื่อก่อนหน้าบ้านผมซ่อมได้ 
โดยใช้ไฟของไฟฟ้า เรายังไม่มีการขยายเขต แต่ตอนนี้นั้นไฟฟ้าให้หนังสือมาแล้ว
ซ่อมได้โดยใช้ไฟของไฟฟ้า ถ้าเราไม่มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะของท้องถิ่นห้าม
ไปต่อเด็ดขาด ถ้าไปต่อใช้ถือว่าเข้าข่ายขโมยใช้ไฟฟ้าก็เลยยอมรับว่าช่วงนี้ไฟที่เคย
ติดโคมไฟไว้ที่จั๊มสายไฟฟ้าของไฟฟ้าที่ไม่ได้จั๊มสายไฟฟฟ้าของอบต.เดิมหรือของ
เทศบาลที่เราขอขยายเขตมิเตอร์ไว้ ห้ามไปแตะต้องเด็ดขาด เขามีหนังสือมา
เรียบร้อยช่วยประชาสัมพันธ์พ่ีน้องประชาชนด้วย  ผมก็บอกตรง ๆ ว่าตรงหน้าบ้าน
นายก  ถ้าจะต่อใช้หม้อไฟของตัวเองได้แต่ถ้าไปจั๊มไฟส่วนกลางของไฟฟ้าที่ มี
เส้นทางขยายเขตของ อบต.เดิมหรือเทศบาลห้ามไปจั๊มเด็ดขาดที่จั๊มไว้แล้วยังติดผม
ก็ไม่ว่า แต่ถ้าให้ไปซ่อมใหม่ทำไม่ได้ เพราะไฟฟ้าให้หนังสือห้ามมาแล้วถ้าเราไปทำ
เราก็ขัดขืนไฟฟ้า กลายเป็นว่าเทศบาลเป็นผู้ขัดขืนไฟฟ้าเสียเอง ซึ่งเขาให้หนังสือ
มาแล้ว ขอนำเรียนให้ทราบนะครับว่าการปฏิบัติงานปัจจุบันมันยอมรับว่าเราก็ต้อง
ดูแนวทางของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย ว่าเขามีนโยบายอย่างไร ถ้าลักใช้ไฟเขา
ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับ  เรื่องตัดกิ่งไม้ท่านทำมาหน่อย บางทีเราก็ไม่ได้ไปสำรวจ 
ของหมู่ 4 ผู้ใหญ่บ้านส่งถนนสายหนองปลิงแล้วก็ ส.ท.ก็ไปร่วมด้วยตอนนี้ก็ทำเสร็จ
แล้ว ก็ต้องจัดไปถามคิวคณะทำงานชุดโยธากับชุดปภ.ก็ออกไปทำงาน เจอต้นไม้ล้ม
ลมพัดปกติเราก็ไปทำไปตามคิวที่ท่านเสนอมาก็ยินดีทำให้ ฉะนั้นก็ให้นำเสนอมาว่า
ต้องไปตัดแต่งไม้ถนนสายไหนอะไรอย่างไร ช่วยทำหนังสือมาหน่อยผมก็ได้เซ็นไป
ได้เพราะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเดี๋ยวนี้ออกปฏิบัติงานต้องมีลายลักษณ์ อักษร ไม่ใช่
จู่ๆ ด้วยวาจา ถ้าด้วยวาจาเวลามีปัญหาไม่มีอะไรรองรับ ถ้าจำเป็นหนังสือมีรองรับ
ไปบาดเจ็บเล็กๆน้อย มีคำสั่งออกไปเขาจะได้มีรองรับ แต่ถ้าไปพลการไม่มีระเบียบ
รองรับถือว่าเขาไปพลการ ผมไม่ใช่ว่าจะมาเคร่งครัดเรื่องระเบียบ แต่ถ้ามีหลักฐาน
ชัดเจนเขาจะได้ทำงานด้วยความมั่นใจว่าได้มีคำสั่งผู้บังคับบัญชาออกไปปฏิบัติ
หน้าที่เรียบร้อยแล้วคือระเบียบของราชการ ผมก็ละเว้นไม่ได้ต้องเข้าใจด้วย แต่บาง
คนโทรมาผมก็ให้ไปทำก่อน ผมดูจังหวะเวลาเหตุผลและความจำเป็น ต่อไปภูเขา
ขรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราก็พยายามดำเนินการพยายามทำเดินทีละก้าว กินข้าวที่
ละคำ ทำตามกำลังความสามารถที่มีอยู่แผนงานเขาเข้าไว้แล้ว นี้ผมจะขอพอดี 
อบจ.มีงบพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลละล้าน ผมก็ให้ช่างไปเขียนแบบแปลน จะ
ปรับภูมิทัศน์ เราก็ต้องทยอยไปที่ละเล็กๆน้อยจู่ๆจะไปทำที เดียวก็คงไม่ ได้  
ขณะเดียวกันผมก็ต้องขออนุญาตต่อท่านนายอำเภอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 
จะพัฒนาที่สาธารณะ 39 ไร่ กำลังทำเสนอต่อท่านนายอำเภอ เสนอต่อผู้ว่าแม้แต่
หนองทิวผมก็ขออนุญาตอ่านให้ดูว่านี้ต้องทำหลักฐานหมดเลยนะครับ แม้แต่ที่
สาธารณะเราต้องขออนุญาตด้วย ไม่ใช่จู่ๆ เราไปทำได้เลย ผมขออนุญาตอ่าน
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำเพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 65 
เขาก็เรียนมานายก ต้องเสนอขอใช้เรียบร้อย เดี๋ยวนี้ทุกเรื่องต้องขอใช้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรหมดเลย ไม่ใช่อยู่ๆ เราไปทำได้เลยแม้เป็นที่สาธารณะแล้วขั้นตอน
เยอะกว่าเดิมในการทำงานนะครับ กับเทศาลเมืองนาสารผมก็ไปคุยกับท่านนายก
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โกศล  ศุทธางกูร คือของเราระยะทางจากถ้ำสามยอดมาที่ถ้ำพระของเทศบาล
ระยะทางสองกิโลกว่า แต่ของเรายังเหลือไม่เกินสามสี่ร้อยเมตรแล้วก็เลยเราร่วม
สมทบเซ็นขอโครงการไปให้เทศบาลเมืองนาสารเป็นเจ้าภาพ เพราะของเราเหลือ
จากที่ท่อเหลี่ยมมาที่ถ้ำพระนั้นเหลือแค่สามสี่ร้อยเมตรแล้ว แต่ของเทศบาลเมือง
นาสารยังสองกิโลกว่า ก็เลยให้เทศบาลเมืองนาสารเป็นเจ้าภาพเราร่วมสมทบขอ
สนับสนุนงบประมาณ และก็เอาอย่างนี้ก็นำเสนอว่าการพัฒนาบริเวณถ้ำพระนั้น ที่
จริงเป็นอำนาจหน้าที่ของพระในการดูแลการพัฒนา ยกเว้นถ้ำขรมนะเพราะเป็นวัด
แล้ว คือถ้ำพระนี้ยังเป็นแค่สำนักสงฆ์ที่นั้นยังอยู่จริง ๆ ที่ยังอยู่ในอาณาเขตของ
บริเวณภูเขาขรม แต่บางทีผมก็ยอมรับว่าใครคิดทำอะไรก็ทำไม่ได้มีการวางผัง มี
การอะไรให้เรียบร้อยคือจริง ๆ สมัยพ่อหลวงแก้วสร้างห้องน้ำริมหัวโค้งผมว่าถ้า
เป็นบ้านไม่มีที่ไหนเขาสรา้งห้องน้ำหน้าบ้าน ท่านรู้ไหมผมอ้างเลย แกกระชากขวาน
เงื้อผมเลย แกบอกกำนันนี้ยุ่งนะเรื่องของพระ ถามได้เลยเดี๋ยวนี้แกไม่รู้ไปไหนแล้ว 
แกไม่กล้าฟัน ผมไปทักเรื่องสร้างห้องน้ำริมหน้าฝายนั้น บางทีเราคนตรง คนจริงใจ 
คนพูดตรงไปตรงมามีผลกระทบ ผมบอกผมไม่กลัวผมเอาความถูกต้อง ถ้าท่านบอก
เดี๋ยวผมไปคุยว่าจะสร้างตรงไหนเพราะเราก็ต้องมีหน้าที่ดูแล ถ้าอยากสร้างศาลา
ผมให้สร้างที่ผมเคลียร์ของน้าพลไว้ที่เรายกถนนออกข้างนอก ตรงนั้นน้าพลบอกว่า
จะสร้างอะไรก็สร้างไปเลยน้องหมาย ผมมีอะไรผมพูดตรง ๆ ตรงนั้นสร้างได้ที่ยังพอ 
ไม่ต้องไปสร้างติดถนนตรงโน้นเดี๋ยวผมจะไปคุย ส.ท.ไปด้วยก็ได้ให้ขยับที่หน่อย เรา
ต้องวางผังพอสร้างแล้วจะรื้อมันลำบาก เดี๋ยวเราก็ไปคุยกันนะว่าหาที่แถวนั้น อย่า
ไปสร้างติดทางนั้น ตอนนี้ท่อเหลี่ยมผู้รับจ้างมาเซ็นสัญญายังท่านผอ. ผมก็อนุมัติไป
แล้วห้าแสนกว่าบาทจะสร้างท่อเหลี่ยมเพ่ิมอีกช่องเพ่ือให้น้ำมันระบายได้ดี ไม่ทราบ
ผู้รับเหมามาลงนามเซ็นสัญญาแล้วยัง 

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับขอเชิญผอ.คลังครับ 
 

นางสาวภูริตา  กลัดทอง ผู้อำนวยการกองคลัง 
 ขออนุญาตชี้แจงคะ ได้แจ้งให้บริษัทชุมราษฎร์ผู้รับจ้าง 2 ครั้งแล้ว ทาง
บริษัทได้ทำหนังสือขอเลื่อนการลงนามเนื่องจากสถานการณ์โควิด ทางคลังก็เลยทำ
บันทึกเสนอให้นายกพิจารณาได้ทราบว่าโควิดเกิดขึ้นก่อนทำสัญญาหรือหลังทำ
สัญญาแล้วให้นายกพิจารณาสั่งการ  

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ครับขอบคุณท่านผอ. ครับก็แจ้งไปอีกครั้งครับ ถ้าเกิน 3 ครั้งก็เลือกราย
ถัดไปเลย ผมก็พยายามจัดระบบทำการพัฒนาถ้ามีงบ ไม่เคยทอดทิ้งนะครับแต่บาง
ทีไม่ได้มาบอกท่านนะครับ แล้วก็ป้ายโครงการถนนลสะอาทิตย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไม่รู้ใครมาขอโทษ ติดก่อนตรวจรับงานแต่ป้ายไม่รู้ยังอยู่ไหม ที่จริงติดครบถ้วน
เรียบร้อยหมดแล้ว แต่ไม่รู้รถอะไรใครเฉี่ยวติดไว้ริมถนนติดไว้ฝั่งสวนสละอาทิตย์ 
ติดริมถนนทั้งป้ายชั่วคราวป้ายถาวรทั้งสองป้ายเลยนะครับไม่ใช่ไม่ติด เอาอย่างนี้
ผมก็ประสานกับ ปภ.จุดเสี่ยงโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนนมี 



 ๓๐ 
ปภ.มาร่วมด้วย วันนั้นผมให้ช่างไปดูจะทำวงเวียนของหมู่ที่ 2 ถ้าช่วงนี้เราจะได้
ร่วมกันเสนอ ปภ.ที่จะดูแลความปลอดภัยทางถนนเดี๋ยวถ้าจะให้เขาไปสำรวจพ้ืน
ที่ว่าจะติดตั้งอย่างนี้ได้ไหมบางทีเราไม่มีงบ เราต้องอาศัยงบข้างบนคือตอนนี้ผมได้
ประสานกับปภ.น้องโกมลวันนั้นก็มาดูจะทำวงเวียนของหมู่ 2 ผมดูแล้วว่ามันคับ
แคบต้องทำด้วยวิธีการอ่ืน เพราะทำข้อตกลงกันไว้แล้วว่าท้องถิ่น ปภ. ตำรวจ จะ
ดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนนร่วมกัน ถนนสายหลักตรงนี้ผมได้ประสานกับ
แขวงการทางแล้วว่าจะทำงานร่วมกันในการดูแลความปลอดภัยทางถนน แล้วก็ฝั่ง
ของหมู่ที่ 3 ผมบอกแล้วให้ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่ 3 เพราะเป็นหน้าตาของคลอง
ปราบใครมาก็ผ่านไปผ่านมาดูให้สะอาดสะอ้านหน่อย ผมก็ได้จ้างผู้ดูแลมาแล้ว
เดือนละ 5,000 บาท เก็บขยะลงถังแต่ไม่รู้ทำแค่ไหน ให้ท่านช่วยประเมินให้ด้วย
นะผมคงไม่ได้ไปประเมินด้วยตนเอง ถ้าประเมินไม่ผ่านสิ้นปีนี้ก็หาคนใหม่ ผมพูด
ตรงๆ อย่างนี้นะครับ ส่วนเรื่องอ่ืนๆ ผมมีอะไรผมพูดตรงๆ อาจจะพูดแบบขวานผ่า
ซากแต่ผมพูดด้วยความจริงใจ แล้วพูดน้อยงานที่ทำมากับมือทั้งนั้น ผมไม่เคย     
ยกเมฆ เขาบอกว่าท้อได้อย่าถอยในการทำงานถ้าเป็นประโยชน์กับชาวบ้านต้องเดิน
ไปข้างหน้าให้มันสำเร็จให้ได้มีเงินโครงการยี่สิบสามล้านผมตั้งเป้าไว้ผมไม่เกี่ยงผม
จะเดินไปข้างหน้าให้มันสำเร็จตามเป้าหมายให้ได้เพราะเพ่ือความหวังของพ่ีน้อง
ประชาชนในอนาคตเมื่อเกิดภัยแล้งขึ้นมา ไม่ใช่พอถึงเวลาไม่รู้จะเอางบมาจากไหน 
เราต้องทำเตรียมไว้ล่วงหน้า ผมบอกผมไม่ท้อถอยเลยเดินไปข้างหน้าติดขัดอย่างไร
ค่อยเอา ช่วงนี้ใครมีอะไรจะเพ่ิมเติมบ้างไหมครับถ้าไม่มีอะไรผมขอฝากอีกเรื่องหนึ่ง 
ถึงฤดูกาลจะทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2566 ผมขอให้น้องธุรการทำ
หนังสือเชิญ ผมจะใช้หลักการให้ทุกคนมามีส่วนร่วมในการคิดแผนงานโครงการ
งบประมาณปี 2566 ด้วย ไม่ใช่ฝ่ายบริหารคิดให้แล้วเอามาเสนอสภาอย่างเดียว 
ผมจะเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งสมาชิกสภา ตัวแทนองค์กรต่างๆภาคประชาคม กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนผู้สูงอายุ ตัวแทนอสม. ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมาร่วมกันจัดทำข้อมูลเพ่ือจะได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปี 66 ในวันที่ 5 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้  เวลาบ่ายโมงตรง แล้วให้ทุกคนไปคิด
โครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน มีทั้งหมด 9 หมวด 9 หัวข้อ 9 เรื่อง เชิญหัวหน้าส่วน
ราชการ ผอ.โรงเรียน ผอ.รพ.สต ที่เกี่ยวข้อง เพราะเรื่องโรงเรียน เรื่องการศึกษา
เรื่องสาธารณสุข เชิญผอ.สาธารณสุขมาด้วย เราจะได้วางจัดทำงบประมาณให้
ครอบคลุมทุกหมวด ทุกภารกิจ ให้ทุกคนช่วยกันทำ ช่วยกันคิดและนำเสนอสภา 
ผมจะไม่คิดเอง ให้ทุกคนมาช่วยเตรียมแผนงานไว้ทั้ง 8- 9 หมวดนั้น ผู้สูงอายุก็คิด
เรื่องผู้สูงอายุ สตรีก็คิดเรื่องกิจกรรมสตรี อสม.ก็คิดเรื่องกิจกรรม อสม. ผอ.คิดเรื่อง
ส่งเสริมเด็กนักเรียน รพ.สต.คิดเรื่องสุขภาพอนามัย เราจะทำงานร่วมกันทุกภาค
ส่วนให้มาช่วยกันคิด เทศบัญญัติปี  66 เป็นเทศบัญญัติภาคประชาชนร่วมกับ
ท้องถิ่นผมคิดอย่างนี้  ก็วันที่ 5 หนังสือจะออกตามหลังนะ ผมขออนุญาตท่าน
ประธานเพ่ิมเติมเพียงแค่นี้ก่อนถ้าไม่มีอะไร จึงแม้จะไม่มีคำถามหรือข้อเสนอในวัน
ประชุมนี้ถ้ายังนึกไม่ได้วันปกติผมบอกว่ายินดีต้อนรับทุกท่าน ผมจะขึ้นป้ายไว้ว่า
ยินดีต้อนรับทุกภาคส่วน มาร่วมกันหาข้อคิดในการทำงานเพ่ือเทศบาลตำบลคลอง
ปราบมีความเจริญก้าวหน้า วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสชี้แจงเพ่ิมเติม
ครับท่านประธานครับ 
 



 ๓๑ 
นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   

 ครับขอบคุณครับ เพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกไหมครับ ขอเชิญ     
ท่านสิทธี  สิทธิเชนทร์ ครับ 
 

นายสิทธี  สิทธิเชนทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 เรียนท่านประธานสภา ผมสิทธี  สิทธิเชนทร์ สมาชิกสภาเขต 2 ให้กำลังใจ
นายก จะถามเรื่องวางแผงโซล่าเซลล์ รู้สึกว่าปัญหาเยอะอยากจะให้นายกเคลียร์
แนววางท่อว่ามันจะต้องผ่านที่ของชาวบ้าน เราก็ต้องดำเนินการล่วงหน้าเพ่ือวาง
แนวท่อไปตามจุดต่างๆ ปัญหาอย่างทุกวันนี้ที่เกิดก็เข้าใจ ที่นี้เรื่องปัญหาเรื่องวาง
แนวท่อกว่าจะไปถึงจุดที่เราปล่อยน้ำลง มันก็ต้องผ่านที่ชาวบ้าน พอผ่านที่ชาวบ้าน
ที่นี้ถ้าระบบต้ังแผงโซล่าเซลล์ได้ท่อวางไม่ได้มันก็มีปัญหาอีก อยากจะให้ดำเนินการ
เคลียร์แนวทางในการวางท่อตั้งแต่ตอนนี้ และก็อีกส่วนหนึ่งคือที่สำนักสงฆ์ถ้ำพระที่
ท่าน ส.ท.ปลาได้กล่าวไว้ข้างต้นก็ทอดกฐินได้หลายแสนอยู่ความคิดคือจะสร้างหอ
ฉันที่นี้เราในฐานะเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ ถ้าไปสร้างหอฉันส่วนตรงนั้นดูแล้วมีปัญหาแน่ 
เพราะว่าเส้นทางที่จะเชื่อมกับเทศบาลเมืองนาสารก็ยุ่งยากอยากจะให้นายกรีบด่วน
ต้องลงไปก่อนอย่าให้เขาว่าไปซื้อวัสดุมาว่ามีความคิดตั้งใจลงมติแล้วว่าสถานที่ตรง
นี้ถ้าเราไปช้าเดี๋ยวปัญหาก็เกิด ครับขอบคุณครับ 

 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกครับ  

นายสมหมาย  หนูศรีแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ 
 ครับถือว่าเป็นแนวทางที่ดีครับท่าน ส.ท.สิทธี เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ผมก็ให้
ท่านมีส่วนร่วมด้วยอย่าให้ผมไปคนเดียวนะ วันนี้ภาคบ่ายผมมีภารกิจนะขอเป็น
พรุ่งนี้เราจะมีที่รองรับให้ที่ระหว่างเราย้ายถนนทางบันไดขึ้นถ้ำ ตรงนั้นสามารถ
ปรับสร้างเป็นอาคารเป็นศาลาอะไรได้เพราะผมขอทีพ่ี่อำพลไว้เรียบร้อยหมดแล้ว ที่
เราย้ายถนนออกมาข้างนอก เมื่อก่อนถนนเข้าไปข้างในโน้นท่านคงนึกภาพออก 
อาคารไม่ใหญ่เท่าไหร่กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตรนี้สร้างได้ ถ้าไม่งั้นปิดทางแน่นอน
เราจะทำท่อเหลี่ยมอยู่ ผมจะอนุญาตแทนท่านนายอำเภอ แทนผู้ว่าไปพลาง ๆ 
ก่อนเอาอย่างนี้ปัญหาเราก็ต้องหาวิธีการแก้ ต่อไปนี้ผมจะทำหนังสือผมจะไม่ไปคุย
ด้วยวาจา เขาก็แนะให้ผมแล้วที่ยังเหลือจากสวนทุเรียนท่านข้างนอก ผมก็คุยแล้ว
เขาก็บอกว่าถ้าจะโค่นช่วงนี้บางคนเขาบอกว่าให้รอไปก่อน ให้เขาขอทุนก่อนผมว่า
รอขอทุน10ปีไม่ได้ขอ ผมจะทำหนังสือแจ้งให้เขาตัดโค่นก่อนภายในกี่วันก็แล้วแต่ 
แจ้งไปสามครั้ง ถ้าเขาไม่ตัดโค่นถ้าอยู่นอกเขตโฉนดเราสามารถตัดโค่นได้แต่เราแจ้ง
ให้เขาตัดโค่นเองก่อน ผมจะทำหนังสือให้เจ้าของที่มีสิ่งปลูกสรา้งติดถนนสายนั้นทุก
รายให้เขาสร้างตรงด้านเดียวพอ ถ้าเราไปคุยเขาว่าเขาไม่รู้ทำเป็นหนังสือเลย ถ้าอยู่
ไกลก็ลงทะเบียนไปรษณีย์ ให้เจ้าหน้าที่เอาไปให้ให้เขารับเรียบร้อยทำให้มีหลักฐาน
ไว้ชัดเจน ต่อไปปัญหาเราก็แก้บทเรียนไปเรื่อยในการทำงาน ตอนแรกคุยด้วยวาจา
พอเราคุยมันไม่มีหลักฐานต่อไปนี้ผมจะทำหลักฐานให้มันรัดกุมยิ่งขึน้ โดยเบื้องต้นก็
แจ้งให้เขาตัดโค่นเองก่อน ถ้าเขาไม่ตัดเราก็ค่อยว่ากันนะครับ ต้องขอบคณุครับที่ให้
แนวทาง แล้วก็ท่านรู้ปัญหาอยู่ประจำท่านอุตส่าห์เดินไปร่วมหลายครั้งแล้วผมก็ต้อง
ขอบคุณครับ  
 



 ๓๒ 
นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   

 ครับขอบคุณครับ ท่านอ่ืนมีอะไรบ้างครับ ขอเชิญคุณบรรยงค์  ครับ 

 

นายบรรยงค์  บุญอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 ครับผมเห็นด้วยกับท่าน ส.ท.แป้นนะครับ ได้พูดว่าก่อนวางท่อให้มีการ
เคลียร์พื้นที่ ผมไม่อยากให้ท่านนายกไปคนเดียวครับ ชวนปกครองไปด้วยครับ เชิญ
ผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้าน และก็ ส.ท.ในเขตไปช่วยเคลียร์นะครับเคลียร์ในการ
วางท่อนะครับ ท่านนายกไปคนเดียวอีก ผมอยากให้มีผู้นำต่างๆ ไปคุยกับเจ้าของที่ 
ถ้าเขาโอเคก็ขออุทิศที่ดินนะครับอย่าให้ท่านนายกไปคนเดียวไปกันหลาย ๆ คนนะ
ครับ ขอให้ร่วมมือกับฝ่ายปกครองด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายเฉลิมวุฒ ิ สอนเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ   
 ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผม
ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิก และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทีเ่ข้าร่วม
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 กระผมขอปิดการ
ประชุมครับ  

 

ปิดประชมุ เวลา  13.30 น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
                  (นางสาวกาญจนา  เพชรขน) 

                                            เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)            ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
  (นายบัญชา    คงศิร)ิ 

 
 
 

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสิทธิชัย    มีศร ี) 
 
 
 

                                       

(ลงชื่อ)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายกมล     บุญเนือง) 

                                                
 
 

 (ลงชื่อ)                               ผู้รับรองรายงานการประชุม                   
                                                 ( นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร ์)  
                                             ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองปราบ 

 


